



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางอารีย์ สุริยะ	ประธานสภา อบต.ม่อนปิน	อารีย์ สุริยะ
๒	นายสมนึก จันทร์หอม	รองประธานสภา อบต.ม่อนปิน	สมนึก จันทร์หอม
๔	นายสุทธิพร สุภา	เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิน	สุทธิพร สุภา
๔	นายบุญมา เรือนคำจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บุญมา เรือนคำจันทร์
๕	นางบัวคำ อะกะเรือน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บัวคำ อะกะเรือน
๖	นายวิชัย ชัยวงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	วิชัย ชัยวงค์
๗	นายธเนศ วิริยะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ธเนศ วิริยะ
๘	นายสากล ธรรมรงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	สากล ธรรมรงค์
๙	นายมณฑิธร สมร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	มณฑิธร สมร
๑๐	นายอินทร บัวคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	อินทร บัวคำ
๑๑	นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	เยาวเรศ ปัญจะเรือง
๑๒	นายสวัสดิ์ สุกิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สวัสดิ์ สุกิน
๑๓	นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์
๑๔	นายสมนึก คำเรือน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	สมนึก คำเรือน
๑๕	นายวีระศักดิ์ สุกำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	วีระศักดิ์ สุกำ
๑๖	นางดวงดาว เชื้อนแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	ดวงดาว เชื้อนแก้ว
๑๗	นายไพศาล จำรัสศรีไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ไพศาล จำรัสศรีไพร
๑๘	นายธัญชัย จำรัสศรีไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ธัญชัย จำรัสศรีไพร
๑๙	นายศรีนวล สมแสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	ศรีนวล สมแสง
๒๐	นายเอกภาค จันทร์ธา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	เอกภาค จันทร์ธา
๒๑	นายสี รัตนธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	สี รัตนธรรม
๒๒	นายณัฐพล รินแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ณัฐพล รินแก้ว
๒๓	นายอาจหาญ จตุรพรไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	อาจหาญ จตุรพรไพร
๒๔	นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	อภิสิทธิ์ ชลธารพนา
๒๕	นายอชิป ภัทรบรรพต	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕	อชิป ภัทรบรรพต

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสุกัญญา มะลิแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	ลากิจ
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**ผู้ขาดประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายการุณ รัตนธรรม	นายก อบต.ม่อนปิน	การุณ รัตนธรรม
๒	นายทักษิณ นิตกุลวรรักษ์	รองนายก อบต.ม่อนปิน	ทักษิณ นิตกุลวรรักษ์
๓	นายนิคม ปิ่นหอม	รองนายก อบต.ม่อนปิน	นิคม ปิ่นหอม
๔	นางแสงเทียน สังขวรรณ	เลขานุการนายกอบต.	แสงเทียน สังขวรรณ
๕	นายชัยณรงค์ ใจแปง	รองปลัด อบต.ม่อนปิน	ชัยณรงค์ ใจแปง
๖	นางสาวจิรภัทร ศรีใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จิรภัทร ศรีใจ
๗	นายณณัย จันทะการ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณณัย จันทะการ
๘	นายวสันต์ ศรีสนอง	นิติกร	วสันต์ ศรีสนอง
๙	นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	พรวิไล กรไชยพงศ์
๑๐	นางสาวอรพิน ดวงดำ	นักวิชาการคลัง	อรพิน ดวงดำ

ผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	-	-	-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมาประชุม จำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเข้านั่งตามที่ได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้านั่งประจำที่นั่ง)

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดิ์คณະผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจสอบรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมาประชุม จำนวน ๒๕ คน ลาประชุม ๑ คน คือ นางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖ ลากิจ



ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ครบองค์ประชุมแล้ว
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ได้มีการแนะนำพนักงานจ้างเหมาบริการที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิน เพื่อให้ทางสมาชิกสภาได้รู้จักว่าแต่ละคนนั้นทำงานปฏิบัติหน้าที่ในส่วนไหนบ้าง

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ)

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

-ไม่มี-

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ในงบประมาณปีหนึ่งในข้อบัญญัติในปีที่แล้วได้ตั้งไว้อยู่ ๘๘ ล้านบาทและในปีนี้ได้ตั้งอยู่จำนวน ๘๑ ล้านบาท
ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่สำคัญมากที่สุดในรอบปี เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาทุกท่านที่เรา
ได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของสภานั้น เนื่องจากวันนี้ได้มีสมาชิกสภาท่านหนึ่งได้ขอลากิจเพื่อเข้า
ร่วมงานวันสตรีสากล ในหลักๆประเด็นสำคัญในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น ประธานอยากจะ
ถามในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างถ้าสมาชิกสภาท่านใดสามารถที่จะตอบได้ทาง
ประธานได้เตรียมของรางวัลมาแล้วในจำนวนหนึ่งขึ้น เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง

นางเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖ พิจารณาเห็นชอบ
งบประมาณข้อบัญญัติ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว



นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ วางแนวทางในการพัฒนาตำบลและให้การเห็นชอบร่างข้อบัญญัติรายจ่ายและคอยควบคุมและดูแลในการทำงานของคณะผู้บริหาร

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๕ ข้อที่ ๑ ให้การเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อที่ ๒ ร่างข้อบัญญัติเพื่อบริหารต่างๆในข้อบัญญัติ ข้อที่ ๓ ควบคุมการบริหารงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของแผน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ขอเรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต ขอให้ขึ้นมารับรางวัลที่ได้ตอบถูกครบถ้วนทั้ง ๓ ข้อ เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา ต้องการที่จะเสริม

นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในส่วนของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อเพิ่มในข้อที่ ๔ ในการประชุมสภาทุกครั้งต้องได้เข้าร่วมในการประชุมตามสมัยของประชุมและนำปัญหาของท้องถิ่นมาเพื่อพิจารณา ขอฝากไว้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ข้อนี้ทางท่านสุทธิพร สุภา ได้ฝากไว้ว่าในการประชุมสภาทุกครั้ง ท่านสมาชิกสภาต้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อที่จะพิจารณาปัญหาของท้องถิ่นของเราและจะได้หาทางแก้ไขในปัญหานั้นร่วมกัน แต่ที่หลักๆนั้น ก็จะมีอยู่ ๓ ข้อ คือ ๑. การเห็นชอบแผน เพื่อที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้นำเข้าบรรจุในข้อบัญญัติของตำบลต่อไป ๒. เห็นชอบในข้อบัญญัติ และ ๓. ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร ทั้ง ๓ ข้อนี้คือหัวใจสำคัญในการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น วันนี้เป็นวันประชุมเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติของตำบล แล้วมีท่านสมาชิกสภาบางคนไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เพราะวันนี้คือหัวใจสำคัญของสมาชิกสภาท้องถิ่นเลยนะค่ะ ท่านจะทำงานหรือทำงานนั้นเป็นเรื่องของท่าน ให้พี่น้องชาวบ้านเป็นผู้ตัดสินใจ อันนี้คือหน้าที่ที่ได้สวมเครื่องแบบนี้ก็คือ ๓ อย่าง ถ้าจะมีใครใส่เสื้อลายมาก็ไม่ได้ จะใส่รองเท้าแตะเข้ามาก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นระเบียบของทางสภาและเป็นหน้าที่ของสภาของเรา ถ้าทุกท่านรู้ในหน้าที่ต่อไปในเวลาประชุมถ้าเรามีกงานที่คนอื่นสามารถไปแทนได้เราต้องให้คนอื่นไปแทน ที่ได้รับเงินเดือนมาปีนี้ก็เป็นปีที่ ๖ แล้ว เรามาประชุม เดือนนี้แค่ครั้งเดียว และเดือนที่แล้วก็ครั้งเดียว ประชาชนที่เขาได้เสียภาษีเขาก็ต้องมาดูอยู่เงินภาษีที่เสียไปนั้นคุ้มค่าหรือไม่ แล้วเราไม่ได้มาทำหน้าที่ขอให้สงสารผู้ที่ได้เสียภาษีบ้างนะค่ะ ในการเสียภาษีร้อยละ ๗ เงิน ๑๐๐ บาทต้องเสียภาษี ๗ บาท ทุกคนต้องรู้ถึงบทบาทของตนเอง ให้คุ้มค่างับเงินภาษีของประชาชน ขอฝากกำชับทางท่านสมาชิกสภาที่ไม่ได้เข้าการประชุม เพราะว่าเราก็ได้บอกล่วงหน้าไปก่อน ๓ วัน ถ้าหนังสือนัดประชุมออกไม่ถึง ๓ วันก็จะบ่นกันอีกแล้วว่าหนังสือนัดประชุมมากระชั้นชิด และหนังสือมาตรงก็ไม่มาประชุมอีก เพราะว่าการประชุมครั้งนี้มันสำคัญปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวในการพิจารณาข้อบัญญัติและพิจารณาแผน และการตรวจสอบหน้าที่การทำงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ฝากทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้นำความรู้ที่ท่านเป็นสมาชิกสภานี้ ว่าต่อไปจะได้บอกให้คนรุ่นหลังว่าหน้าที่ของสมาชิกสภานั้นมีอะไรบ้าง ขอฝากไว้ด้วยนะค่ะ เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต ขึ้นมารับรางวัลด้วยนะค่ะ ในการที่จะเข้าสู่ข้อที่ ๕.๑ ญัตติเกี่ยวกับงานกิจการสภา



ญัตติ ๕.๑ ญัตติเกี่ยวกับงานกิจการสภา -ไม่มี

ญัตติที่ ๕.๒ ญัตติที่พิจารณาขออนุมัติร่างงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ วันนี้ทางท่านนิติกรไม่มา ระเบียบในการพิจารณาข้อบัญญัตินั้น ขอให้ท่านเลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงในเรื่องของระเบียบการพิจารณาข้อบัญญัติให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ได้รับทราบ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สำหรับวันนี้ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะมีญัตติพิจารณาขออนุมัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นวันที่เราจะได้รับร่างและจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและหลังจากนั้นอีกสามวันที่ได้มีการประชุม ว่าคณะกรรมการที่เราจะได้เสนอในวันนี้และท่านประธานสภาจะได้แจ้งในที่ประชุมสภาแห่งนี้ จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการ จำนวน ๓ ท่านเพื่อมาเป็นคณะกรรมการการแปรญัตติหรือรับการที่สมาชิกสภาทุกท่านที่จะมายื่นแปรญัตติ สักครู่จะได้เข้าสู่วาระที่ทางท่านประธานสภาจะได้เสนอเพื่อที่จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อแปรญัตติ และคณะกรรมการการแปรญัตตินี้จะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนตามที่ได้มีการปฏิบัติกันมา ในจำนวนสมาชิกสภา ๓ ท่านนั้นจะต้องมาทำหน้าที่เป็นระยะเวลา ๓ วัน และหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการว่ามีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะแปรญัตติ และจะได้มีการรวบรวมส่งจะได้ทำการบันทึกการประชุม กำหนดการประชุมข้อบัญญัติสมัยต่อไป

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ทางท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบในการพิจารณาข้อบัญญัติ นั้น ในระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาพิจารณาข้อบัญญัติก็คือ

๑. ต้องรับหลักการ ก่อนที่จะรับหลักการจะต้องมีสมาชิกสภา จะมีการอภิปรายสักเล็กน้อยก็ได้ ก่อนที่จะได้รับหลักการ นี่คือวาระที่ ๑ การรับหลักการ
๒. แปรญัตติ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการแปรญัตติในครั้งนี้ จำนวน ๓-๗ คน ในปีที่แล้ว เราได้ใช้จำนวน ๓ คนในการแปรญัตติ เราจะได้ตั้งไว้ในวันนี้ แล้วจะทำหน้าที่ใน ๒๔ ชั่วโมงตั้งแต่รับหลักการ เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี่คือวาระที่ ๒
๓. ตราเป็นข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ และ ๓ นั้นสามารถทำรวดเดียวกันได้ จะมีการกำหนดการประชุม

กันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็วันไหน ในวันนี้ในการรับหลักการไปก่อนและจะมีการเปิดให้ทางสมาชิกสภาได้อภิปราย ก่อนที่เราจะมีมติ นี่คือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในงบประมาณปีนี้ และทางผู้บริหารได้ขออนุมัติมาให้ดูว่าเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ นั้นถูกต้องหรือไม่ และในวันนี้จะเป็นร่างข้อบัญญัติ พอมีการอนุมัติแล้วในวาระที่ ๑,๒,๓ เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นข้อบัญญัติตำบลฉบับจริง ในฉบับจริงนั้นทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการจัดทำให้อีกครั้งหนึ่ง และท่านสมาชิกสภาต้องทำการศึกษาตลอดว่าโครงการไหนที่ทางคณะผู้บริหารไม่ได้ดำเนินการ ท่านสามารถที่จะตรวจสอบได้ นี่คือน้ำหนักของท่านสมาชิกสภาทุกท่านในการตรวจสอบการทำงานของคณะผู้บริหาร ว่ามีโครงการไหนบ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในปี นี้ เพราะเหตุใด และมีท่านสมาชิกสภาได้ถามว่าการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ซึ่งเรายังไม่ได้นำดำเนินการนั้น ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทุกๆ อย่างนั้นจะมีในข้อบัญญัตินะค่ะ ถ้าได้มีการประชุมไปแล้ว ท่านสมาชิกสภาจะต้องมีการผกคิตตัวตลอดเวลา ว่าทางสภาได้อนุมัติงบประมาณอะไรไปบ้าง เพื่อที่จะได้ทำการตรวจสอบ ทางประธานสภานั้นจะมีอยู่ ๒ เล่ม ระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของกิจการสภาและข้อบัญญัติจะนำมาทุกครั้ง หรือว่าท่านจะจำก็ได้ ถ้ามีฝ่ายปกครองมาถามก็ต้องสามารถที่จะตอบคำถามให้ได้ด้วยว่าโครงการได้รับการอนุมัติไปแล้วหรือยัง และสามารถนำไปชี้แจงให้แก่พี่น้องชาวบ้านได้ ขอสรุประเบียบวาระที่ ๕.๒ เรียนเชิญคณะผู้บริหาร



นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้าสู่วาระญัตติการพิจารณาจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ ขออนุญาตเพิ่มเติม ตามที่ทุกหน่วยงานที่ได้ร้องขอมา ก็อย่างที่ทุกท่านจะทำความเข้าใจ กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านว่า ภายใต้อำนาจพัฒนาของทางจังหวัด ในการพิจารณาใน ครั้งนี้ ที่ท่านเห็นแล้วและคงจะมีคำถามในใจว่า ทำไมร่างพิจารณาจ่ายมีแค่ ปร.๔ แล้วทำไมไม่มีแบบ เหมือนกับที่ทางประธานสภาได้แจ้งไปแล้วว่านี่เป็นแค่ร่าง ถ้าในฉบับจริงที่ทางสมาชิกสภาให้ทำการเห็นชอบ แล้ว จะมีทั้งวิศวกร ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และตัวของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล เพื่อให้ทางสภาเห็นชอบและจะได้มีการประกาศใช้เหมือนกับที่ทางท่านประธานสภาได้ นำเสนอ จะได้นำไปพิจารณาต่อไป ในการพิจารณาในปีนี้มีท่านสมาชิกสภาบางคนที่ได้มีการปรึกษาหารือกัน ว่าทุกแผนงานที่ได้ร้องขอเข้ามามีงบประมาณ ๙๓ ล้านบาท ดูแล้วไม่ได้ตัดโครงการไหนเลยนะครับ เพื่อให้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท่านสมาชิกสภาจะเห็นในเรื่องของงบประมาณที่ได้ลงไปในพื้นที่จริง ทั้งทางผู้นำ หมู่บ้านและทางท่านสมาชิกสภาที่จะสามารถดำเนินการได้เลย เพราะฉะนั้นงบประมาณจะมีความแตกต่างที่ ได้ตั้งไว้ว่าหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาทและบ้านบริวารบ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็เลยเป็นแนวทางตามที่เราเห็น เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อแผนการพัฒนา และฐานะทางด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ ยังมีมากพอ ตัวเลขงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้นี้ประมาณ ๙๓ ล้านบาท ได้คุยในทุกส่วนของแผนงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ จะตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ให้เท่ากับปี ๒๕๖๓ คือ ๙๑ ล้าน บาทเพราะฉะนั้นในเมื่อได้ถูกตัดไป ๒ ล้านกว่า ก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่จัดหางบประมาณและแผนว่าจะหาแหล่ง เงินจากที่ไหนได้บ้าง เนื่องจากมีในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วย และมีในหลายๆกิจกรรมหลายโครงการที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเงินที่หมดความจำเป็นในเงินเหลือจ่ายนี้ก็จะนำเข้าจัดตั้งเป็น รายการใหม่ จะเป็นในหัวของเดือนกันยายน ประกอบกับไม่อยากให้มีการกระทบกับแผนพัฒนาในด้านอื่นๆ ในทุกมิติ จึงมีบางโครงการบางหมู่บ้านในเรื่องของแผนพัฒนาที่จะไปอยู่ในข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติมที่เราจะ ทำและจะเพิ่มเติมกันมาในปลายปีกันยายนนี้ และนำไปตั้งเป็นรายการใหม่ด้วย และถ้าวิเคราะห์แล้วว่าจะยังไม่ พอ ก็มองที่จะสามารถใช้ในเงินสะสมได้คือคอกสะพานของหมู่บ้านป่าคา และถนนที่ทรุดตัวของทางหมู่ที่ ๖ บ้านหัวนา อยู่ในขั้นตอนของวิศวกรกำลังออกแบบประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเข้าในหัวของเดือนกันยายนนี้ เห็นแล้วว่าที่ที่มีความจำเป็นที่บางหมู่บ้านอาจจะบอกได้เลยว่า มีทั้งหมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๕, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๔ ในหมู่ ที่ ๙ บ้านเวียงหวายนี่คือจัดซื้อท่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวจะมีในเรื่องของโอเวอร์เลย์ ของหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวายคือขยายทางจากสามแยกขึ้นไปวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ และหมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้งที่ได้หยิบ ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเพราะจะเข้าสู่ดูหนาวแล้ว และหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่(หัวนกกก)ในงบเหลือจ่ายใน ปลายปีของเดือนกันยายนนี้ ซึ่งหลังจากที่ทางสภาเห็นชอบแล้วสามารถที่จะดำเนินการได้เลย เราจะหยิบยก เอาโครงการที่มีความจำเป็นที่เร่งด่วน อย่างกรณีของหมู่ที่ ๘ ที่มีในเรื่องของน้ำท่วมขัง และหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวายนั่นจะได้รองรับในพื้นที่ของการท่องเที่ยว และในหมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้งนั้นถ้าจะดำเนินการใน ฤดูกาลนั้นจะมีผลกระทบจึงเลือกที่จะดำเนินการก่อน รวมทั้งบ้านหัวนกกกที่มีระยะทางที่ไกลในการที่จะ จัดหาผู้รับจ้างลำบากจึงเลือกเอาโครงการของหมู่บ้านเหล่านี้ขึ้นมาบรรจุในแผนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ ในปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากหัวเวลาไม่เกินสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน และบางส่วนจะเป็นใน เรื่องของงบประมาณหินคลุก งบประมาณในเรื่องของอาคารธรรมาภิบาลของเราจะเป็นโครงการใหญ่ไปเลยจะ ไม่ได้เป็นโครงการที่ปลีกย่อย เหลือจากนั้นโครงการทุกหมู่บ้านที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณ ๒๕๖๔ วัน จากหมู่บ้านข้างต้นที่ผมได้เอ่ยไปก่อนหน้านี้ นี่คือนโยบายของการพิจารณาให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการ พัฒนา ได้จัดแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายในข้อที่ ๒ ที่ท่านจะได้เห็นภาพด้วย ขอนำเรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าทำไมต้องงบประมาณไว้ที่ ๙๑ ล้านเนื่องจากว่าจะมีเจ้าหน้าที่ได้ออนย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในเดือนหน้าอีก จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ หัวหน้าสำนักปลัดได้ทำเรื่องขอโอนย้ายเข้ามาแล้วหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนั้นจะเป็น



เจ้าหน้าที่ธุรการของกองการศึกษา เมื่อครู่นี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักปลัด ในเมื่อธุรการของกองการศึกษาไม่มีก็ให้ไปทำหน้าที่แทนก่อน และอีกคนหนึ่งที่ทางกรมได้ส่งมาให้คือนักวิชาการการศึกษาภายใน เดือนกันยายนี้นี้จะมีฝ่ายประจำได้เข้ามาเพิ่มอีกจำนวน ๓ ตำแหน่งเพราะตอนนี้ทางกรมได้มีการปลดลือคจนถึง ๓๑ สิงหาคม ในการโอนย้ายของข้าราชการ อีกเรื่องหนึ่งสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของท้องถิ่น ได้มีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเป็นประธาน มีท่านปลัดอาวุโสเป็นกรรมการ มีท่านท้องถิ่นสันกำแพงเป็นกรรมการ ท้องถิ่นหางดงเป็นกรรมการและท้องถิ่นพร้าวเป็นกรรมการ ได้มาตรวจแผนงานทั้ง ๗ ด้านของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินของเรา ได้ตรวจได้แค่ ๕ ด้านส่วนอีก ๒ ด้านนั้น ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ติดภารกิจในการอบรมในเรื่องของการบริหารงานบุคคลและจะต้องนำไปตรวจที่เทศบาลตำบลเวียงฝางต่อไป ภารกิจที่ทางคณะกรรมการได้ฝากเราไว้คือในเรื่องของเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติของตำบลที่ได้มีการท้วงติงเข้ามา ว่ามีความล่าช้าในหลายๆเรื่อง ที่ได้บอกว่าข้อบังคับตำบลของเรานั้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ หลังจากผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ นี้แล้ว จะต้องได้มาพูดคุยกันหลายๆเรื่องในเรื่องของข้อบังคับตำบลที่ได้รับการเห็นชอบจากสภา

นายการุณ รัตนธรรม, นายองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้าสู่วาระยุติการพิจารณาประจำปี ๒๕๖๔ ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ทางคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินจะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ให้ทราบถึงฐานะทางการเงินการคลังและหลักการนโยบายดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ด้านการเงินการคลัง

๑.๑ งบบริหารงานทั่วไป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มีสถานะทางด้านการเงินการคลัง

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๖๒,๙๖๖,๔๓๕.๙๔ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๖๔,๙๒๒,๐๓๙.๔๘ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๔๗,๗๙๓,๑๓๐.๑๗ บาท

๑.๑.๔ รายการที่ได้กักเงินไว้เพื่อก่อนนี้ผูกพัน ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๗ โครงการ รวม จำนวน ๔,๔๘๖,๔๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กักเงินไว้โดยไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๔๘ โครงการ รวม จำนวน ๕,๓๘๓,๘๖๑ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๑) รายรับจริง จำนวน ๘๔,๘๖๕,๒๙๘.๗๓ บาท ที่ได้มีการประมาณการไว้ที่ ๙๑ ล้านบาท แต่ตอนนี้มีเงินได้เข้ามาที่ ๘๔ ล้านบาทเงินที่ได้รับมานี้ได้มาจาก

๑. หมวดภาษีอากร จำนวน ๘๑,๑๙๐ บาท

๒. หมวดค่าทำเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๕๐๐,๕๐๕ บาท

๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑,๑๖๙,๓๒๒.๓๑ บาท

๔. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -ไม่มี-

๕. หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๐๑,๘๖๐ บาท

๖. หมวดรายได้จากการลงทุน -ไม่มี-



๗. หมวดภาษีจากการจัดสรร จำนวน ๓๕,๐๒๗,๘๒๙.๔๒ บาท
๘. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๗,๘๘๓,๘๖๗ บาท
- (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรโดยให้ระบุประสงค์ จำนวน ๖๖,๕๑๙ บาท
- (๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๔๗,๔๔๑,๑๔๕.๘๖ ประกอบด้วย
- งบกลาง จำนวน ๑๒,๕๖๓,๕๓๒ บาท
 - งบบุคลากร จำนวน ๑๑,๕๒๗,๗๑๙ บาท
 - งบดำเนินการ จำนวน ๑๓,๒๘๒,๗๖๘.๒๘ บาท
 - งบลงทุน จำนวน ๑,๐๐๐,๕๓๖.๕๘ บาท
 - งบรายจ่ายอื่น -ไม่มี-
 - งบเงินอุดหนุน จำนวน ๙,๐๖๖,๕๙๐ บาท
- (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๖๖,๕๑๙ บาท
- (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๘๔๙,๕๐๐ บาท
- (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม -ไม่มี-
- (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ -ไม่มี-

ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง-ไม่มี-

เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อ่าน รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายนิคม ปิ่นหอม,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิคม ปิ่นหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม ๑๔,๐๐๙,๐๔๕ บาท

งบบุคลากร รวม ๘,๕๕๓,๘๐๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม ๓,๑๔๔,๖๐๐ บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวม ๕๓๒,๐๘๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่

(๑) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๒๑,๑๒๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๕๓,๔๔๐ บาท

(๒) เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๑๑,๖๑๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา เป็นเงิน ๒๗๘,๖๔๐ บาทโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔๕,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๑,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๘๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๙๕๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา เป็นเงิน ๒๒,๘๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔๕,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่



(๑) ค่าตอบแทนพิเศษนายกององค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๑,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๘๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

(๒) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๙๕๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา เป็นเงิน ๒๒,๘๐๐ บาทโดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๗,๕๖๐ บาท เป็นเงิน ๙๐,๗๒๐ บาทโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๙๐,๗๒๐ บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒,๔๓๐,๖๐๐ บาท คือ

(๑) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๑๑,๖๑๐ บาท ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๓๙,๓๒๐ บาท

(๒) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๙,๕๐๐ บาท ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๗,๕๖๐ บาท ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๙๐,๗๒๐ บาท

(๔) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ๗,๕๖๐ บาท จำนวน ๒๓ อัตรา เป็นเงิน ๒,๐๘๖,๕๖๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๕,๔๐๙,๒๐๐ บาท

เงินเดือนพนักงานเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด จำนวน ๑๐ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๓,๕๓๔,๓๖๐ บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท

(๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือนๆละ ๗,๐๐๐ บาท

(๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือนๆละ ๗,๐๐๐ บาท

(๓) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) ในอัตราเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

(๔) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) ในอัตราเดือนๆละ ๓,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

(๕) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) ในอัตราเดือนๆละ ๑,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักปลัด จำนวน ๒ อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๒๗๕,๗๖๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๑๐ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๑,๒๓๖,๐๐๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักปลัด จำนวน ๗ อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๙๑,๐๘๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๔,๒๗๒,๗๔๕ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๗๕๖,๘๔๕ บาท



คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน ๕๑๑,๘๔๕ บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ไม่ได้อยู่บ้านพักของทางราชการ และมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียน จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

(๑) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กำหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประหยัด เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนหรือส่วนราชการอื่น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๗๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๙๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ และการเข้ารับการฝึกอบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๓ ลำดับที่ ๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรมประชุม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัด กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญของชาติ เช่น ป้ายไวณิลพระราชมงคลยกิจ ธงพระสัญลักษณ์ โล่ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๒ ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการรับเสด็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการรับเสด็จฯ เช่น ค่าป้าย ค่าติดตั้งป้ายเฉลิม พระเกียรติจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รับเสด็จ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๓ ลำดับ ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสำหรับ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และพนักงาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๒ ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท



โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๓ ลำดับที่ ๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการสภาสัตยูจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมสภาสัตยูจร เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๒ ลำดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรในพื้นที่ตำบลม่อนปินและประชาชนทั่วไปเกิดความรักความสามัคคี เกิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๖ ลำดับที่ ๑๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการ “ร้อยใจรักษ์” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “ร้อยใจรักษ์” เพื่อให้พสกนิกรในพื้นที่ตำบลม่อนปินและประชาชนทั่วไปเกิดความรักความสามัคคี เกิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๗ ลำดับที่ ๑๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๕๕๕,๙๐๐ บาท

วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



จัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์พื้นฐาน และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตาไปรษณียากรในการส่งหนังสือราชการ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการด้านคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าสื่อสารอื่นๆ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

งบลงทุน รวม ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมีความจำเป็นต้องจัดหาไว้เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะ และบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลม่อนปินโดยมี คุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- แบบดับเบิลแคบ

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม

๒๕๖๒ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกาศในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท



งบรายจ่ายอื่น รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายอื่น รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๒๗,๕๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๒๗,๕๐๐ บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๘ ลำดับที่ ๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๗,๕๐๐ บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม ๔๑๗,๓๒๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๓๖๗,๓๒๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๓๖๗,๓๒๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน รวม ๓๖๗,๓๒๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน ก.จ.กท และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘



๔) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๐๐๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๙ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

งานบริหารงานคลัง รวม ๕,๐๗๔,๑๒๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๓,๔๗๗,๗๒๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๓,๔๗๗,๗๒๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง จำนวน ๘ อัตรา โดย คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๒,๔๙๐,๔๘๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วนตำบลสังกัด กองคลัง จำนวน ๒ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท

เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา

(๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

(๒) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการคลังระดับต้น ในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน ๖ อัตรา โดย คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๗๘๙,๒๔๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองคลัง จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๑,๕๗๖,๔๐๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๗๑๔,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มี สิทธิได้รับเงินดังกล่าว ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ ภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้



๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน กจ.กท และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ.กท และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

๕) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๗๕,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ไม่ได้อยู่บ้านพักของทางราชการ และมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๖๖๔,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติรายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗



การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๔๘๔,๐๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๖๐ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๑๔๙,๐๐๐ บาท

วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา



รายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๔,๔๐๐ บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม ๔๙,๐๐๐ บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคัด ค่าดวงตาไปรษณียากรในการส่งหนังสือราชการ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการด้านคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าสื่อสารอื่นๆ จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท

งบลงทุน รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม ๒,๒๔๕,๗๘๐ บาท

งบบุคลากรรวม ๖๙๖,๗๒๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๖๙๖,๗๒๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๒๑๖,๗๒๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท



เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๑,๔๔๙,๐๖๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๖๓,๐๖๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และเพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน กจ, กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ, กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

๕) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖๓,๐๖๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๑,๔๔๙,๐๖๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๗๕๖,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ถือการบริการส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตาม



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดการจัดกิจกรรมรณรงค์การประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว๒๗๒๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกทบทวนให้แก่กลุ่มจิตอาสาภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากรค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้การอบรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๗ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการรั้วโรงเรียนसानใจ สรรค์สร้างวัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติดเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรั้วโรงเรียนसानใจสรรค์สร้างวัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน วิทยากร ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๑๐๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๘ ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นค่าจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตาม



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท

วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตาม จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะวัสดุคงทนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๘ ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท



งบลงทุน รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง (ศป.ปส.อ.ฝาง) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๙ ลำดับที่ ๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ลาดตระเวนควบคุมไฟฟ้า ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และเพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ถือการบริการส่วนตำบลแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖



การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการป้องกันควบคุมไฟฟ้าและป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน เช่น ค่าจ้างแรงงานทำแนวกันไฟ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ รวมทั้งค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๓๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๔ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ การลดอุบัติเหตุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารและอาหารว่าง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ จัดการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๑๒๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๐ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่มีลักษณะวัสดุคงทน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม ๓,๕๑๑,๑๕๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๒,๕๒๗,๘๐๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๒,๕๒๗,๘๐๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕ อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๑,๗๗๐,๑๒๐ บาท

เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา

(๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษาระดับต้น) ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน



(๒) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานศึกษาระดับต้น ในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา จำนวน ๕ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๖๓๗,๖๘๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัด กองการศึกษา จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๙๗๓,๓๕๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๒๔๖,๖๕๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน กจ.กท และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.กท. และก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ.กท และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน ๒๐๐,๖๕๐ บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ไม่ได้อยู่บ้านพักของทางราชการ และมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท



ค่าใช้จ่าย รวม ๕๓๔,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรมประชุม สัมมนา ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจาก ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เช่น ค่าจัดเตรียมเวที ค่าอาหาร ค่าเช่า ค่าจัดซื้อของขวัญค่าตอบแทนพิธีกร เงินรางวัลการประกวดและการ แสดงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๑๗ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันภายในและภายนอก) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกันคุณภาพทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรการตรวจประเมิน ค่าเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๑๗ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน การศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๑๙๒,๗๐๐ บาท

วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุญาตจำหน่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๘,๔๐๐ บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุญาตจำหน่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๔๙,๓๐๐ บาท

พัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท



วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๒๒,๕๑๑,๗๗๕ บาท

งบบุคลากร รวม ๓,๕๐๖,๐๔๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๓,๕๐๖,๐๔๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๘ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือนจำนวน ๒,๐๙๔,๖๐๐ บาท

เงินวิทยฐานะ เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๗ อัตรา

(๑) คศ ๒ จำนวน ๖ อัตรา จำนวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท

(๒) คศ ๓ จำนวน ๑ อัตรา จำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๓๑๙,๒๐๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ของพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๗ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๑,๐๒๐,๒๔๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๗ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๘,๐๖๕,๐๑๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๒๙๙,๙๗๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗



๓) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน ๒๕๙,๕๗๐ บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียน จำนวน ๔๐,๔๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๒,๒๓๙,๖๔๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๔๓๒,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าจัดเตรียมสนามกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัลตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๒๒๘ ลำดับที่ ๒๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต.จัดตั้งเองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา และ หน่วยงานอื่น จำนวน ๒๑๘ คน จำนวน ๑,๗๐๐ บาท/คน เป็นเงิน ๓๗๐,๖๐๐.-บาท

๒) ค่าแบบเรียน จำนวน ๒๑๘ คน จำนวน ๒๐๐/บาท/คน เป็นเงิน ๔๓,๖๐๐.- บาท



๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๑๘ คน จำนวน ๒๐๐/บาท/คน เป็นเงิน ๔๓,๖๐๐.- บาท

๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๒๑๘ คน จำนวน ๓๐๐/บาท/คน เป็นเงิน ๖๕,๔๐๐.- บาท

๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๒๑๘ คน จำนวน ๔๓๐/บาท/คน เป็นเงิน ๙๓,๗๔๐.- บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๑๘ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๖๑๖,๙๔๐ บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งเองและที่ได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่น โดย อบต.บริหารจัดการเองทั้งหมดหรือร่วมกันบริหารจัดการ จำนวน ๒๑๘ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน (ข้อมูล ณ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๑๘ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๑,๐๖๘,๒๐๐ บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑๕ คนๆละ ๑,๕๐๐ บาท/ปี

๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ คนๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท/ปี เป็นไปตามหนังสือหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๑๘ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๕,๕๒๐,๔๐๐ บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่๗การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริมนม ได้แก่

(๑) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งไว้ ๔๑๗,๗๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่น ๒๑๘ คนๆละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๔๑๗,๗๓๑.๖๐ บาท



(๒) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ ๕,๐๖๒,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๗ แห่ง จำนวนนักเรียน ๒,๖๔๒ คนๆละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๕,๐๖๒,๖๐๐ บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๑๙ ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๕,๔๘๐,๔๐๐ บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม ๕,๐๐๐ บาท

ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต. จัดตั้งเอง และได้รับการถ่ายโอน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๑๐,๙๔๐,๗๒๕ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๑๐,๙๔๐,๗๒๕ บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๗ แห่ง (๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียน สพฐ.จำนวน ๗ แห่ง จำนวน ๒,๖๔๒ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วันเป็นเงิน ๑๐,๕๖๘,๐๐๐ บาท เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๔๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๑๙ ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๕๖๘,๐๐๐ บาท

อุดหนุนโรงเรียน ตชด.อาโอยามา โครงการเสปียงสัตว์ อุดหนุนโรงเรียนตชด.อาโอยามา โครงการเสปียงสัตว์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวายเพื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวายเพื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลม่อนปิ่น ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๒๗ ลำดับที่ ๒๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข



เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนา ตามโครงการอบรมเกษตรกรพอเพียง อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนา ตามโครงการอบรมเกษตรกรพอเพียง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๒๒ ลำดับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐,๐๐๐บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน ตามโครงการการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับสู่อาชีพ อุดหนุนอุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน ตามโครงการการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับสู่อาชีพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๒๒ ลำดับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดเพื่อเพิ่มรายได้ให้นักเรียนนักศึกษาและลดรายจ่ายผู้ปกครองและปลูกฝังให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสังคม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๓๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน นักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๒๙ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๓๑ ลำดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบล



ม่อนปิน ตามโครงการบทบาทเยาวชนต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาตำบลม่อนปิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๓๑ ลำดับที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม ๓,๒๐๗,๕๑๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๑,๔๐๗,๒๔๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๑,๔๐๗,๒๔๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๖๕๓,๑๖๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๖๗๐,๐๘๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๑,๗๒๕,๒๗๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๒๕๕,๒๗๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

๕) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น ให้ตั้งไว้ ๒ คนๆละ ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท/เดือน เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว๐๘๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓๐,๒๗๐ บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน



สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภท และอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ ในครัวเรือนและชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๕ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้างเหมาทั้ง



ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท

วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะวัสดุคงทน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งบลงทุน รวม ๗๕,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๗๕,๐๐๐ บาท



ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เกินกว่า ๒.๒ กิโลกรัม
- แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๔ ปี สามารถกระตุกหัวใจไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ - ๒๗๐ ครั้ง
- มีระบบเสียงแนะนำผู้ใช้เป็นภาษาไทยในการทำการกระตุกหัวใจ และแสดงค่าต่างๆ ให้ผู้ใช้ทราบ
- มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่ควรทำการ CPR ก่อนการกระตุกหัวใจหรือให้ทำการกระตุกหัวใจได้ทันที

- เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบใช้พลังงานต่ำ (Low energy) มีพลังงานสูงสุด ๑๕๐ จูลล์และเป็นแบบ Quick shock ใช้ระยะเวลาระหว่างหยุดการทำ CPR จนถึงการปล่อยพลังงาน Shock ไม่เกินกว่า ๘ วินาที

- สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยในช่วง ๒๕ - ๑๗๕ ohms

- สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ใหญ่ (Adult) จนถึงเด็กเล็ก (Infant) ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า ๒๕ กิโลกรัม โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่กับเด็กเล็กโดยใช้ Infant Key เพื่อเปิดการทำงานและติด Adhesive pad ในตำแหน่ง Anterior posterior เพื่อปรับลดพลังงานที่เหมาะสมกับเด็กเล็กได้

- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม ๖๒๒,๕๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ภายในชุมชน ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้นฯ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๓๒ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลและครอบครัวรวมทั้งคนในชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๓๒ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท



โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ เช่น ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ภายในชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้นฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๑๒๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๓๓ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๑๕ ตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๑๕ ตำบลม่อนปิ่น ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๓๔ - ๒๓๕ ลำดับที่ ๔ - ๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม ๑๑๒,๕๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๑๑๒,๕๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๑๑๒,๕๐๐ บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๕ จำนวน ๑๕ ศูนย์ละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๓๙ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและการพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๑๑๒,๕๐๐ บาท

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล



ม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพัก
รับประทานอาหารกลางวันและจะประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- **๑๒.๐๐ น.**

เริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐น.

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านผู้บริหารได้รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางแสงเทียน สังขวรรณ,เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม ๕๔๔,๑๖๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๔๓๑,๑๖๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๔๓๑,๑๖๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๒๗๑,๔๔๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๑๓๕,๗๒๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๑๑๓,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๓๓,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องประกาศ ก.จ.,กท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท



ค่าใช้จ่าย รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม สัมมนา ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่อำเภอพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ บูรณาการ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๘๗๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๖๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๐ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๖,๗๙๐,๐๒๕ บาท

งบบุคลากร รวม ๓,๑๓๘,๙๖๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๓,๑๓๘,๙๖๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง จำนวน ๗ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๒,๐๗๗,๐๒๐ บาท



เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๓๓,๗๘๐ บาท

เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่างเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน ๗ อัตรา โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๘๗๒,๑๖๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดกองช่าง จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๒ เดือน จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๒,๕๐๑,๐๖๕บาท

ค่าตอบแทน รวม ๓๓๙,๗๖๕บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน ๒๔๕,๗๖๕บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐บาท

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ไม่ได้อยู่บ้านพักของทางราชการ และมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๔,๐๐๐บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)



พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียน จำนวน ๓๐,๐๐๐บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๑,๑๙๐,๐๐๐บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม สัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท



วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท งบลงทุน รวม ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีใช้ การซ่อมแซมตามปกติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลม่อนปิน เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง รวมถึงยึดอายุการใช้งาน และให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีดำเนินงานบำรุง ซ่อมแซม ปรับปรุง โดยจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่จำเป็นสำหรับบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม ๑๑,๓๔๓,๐๐๐ บาท

งบลงทุน รวม ๑๑,๓๔๓,๐๐๐ บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๑,๓๔๓,๐๐๐ บาท

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในฉาบปท.กิจสถาน ของ หมู่ ๑ บ้านแม่มาวี่เหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๑,๓๒๒,๐๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ก่ออิฐฉาบปูนผนังอาคาร กรุผนังอลูมิเนียม ติดตั้งประตูหน้าต่าง ติดตั้งฝ้า เพดานทั้งภายในภายนอก ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๔ ลำดับที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท



โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านป่าคา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๑๑ บ้านป่าคา ขนาดความสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมราวเหล็กกันตก สูง ๐.๙๐ เมตร ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๓๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองเต่า หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. อเนกประสงค์ บ้านหนองเต่า หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๓๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน บ้านนอแล หมู่ ๑๔ บ้านขอบด้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ตลาดชุมชนนอแล ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๖๙.๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๕๘ ตารางเมตร เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาด้านหน้าแบบโปร่งแสง ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๔๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านป่าฮิ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปา ติดตั้งถังพักน้ำใต้อาคารขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเดินท่อระบบสูบน้ำ ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการวางระบบท่อส่งน้ำ เข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ ๑๐ บ้านม่วงชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางระบบท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางประมาณ ๓.๐๔๐ เมตร ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๓๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๗๑๖,๐๐๐ บาท

โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. เพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ จากหน้าวัดม่อนปิ่น - บ้านนายอินปิ่น คำมี เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. เพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ จากหน้าวัดม่อนปิ่น - บ้านนายอินปิ่น คำมี วางท่อส่งน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๙๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ บ่อ ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๓๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ชุดควบคุม จำนวน ๒ ชุด สำหรับประปาหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำบาดาลใต้ดินด้วยเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๒ แรงม้า และระบบสูบน้ำดี จากถังพักน้ำ



ใส่ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๔๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาน (ซอยข้างสนามกีฬา) หมู่ ๕ บ้านลาน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็กบ้านลาน ซอยข้างสนามกีฬา หมู่ ๕ บ้านลาน

จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (รวมทางเชื่อม)

จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า ๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๔๖๙,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าแปลงเกษตรลงบ่อน้ำ หมู่ ๑๔ บ้านขอบด้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าแปลงเกษตรลงบ่อน้ำ หมู่ ๑๔ บ้านขอบด้ง กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหมากเหลี่ยม (ข้างบ้านนายคำนึ่ง รัตนชู – บ้านนายยุ่น) หมู่ ๖ บ้านห้วยหมากเหลี่ยม เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยหมากเหลี่ยม (ข้างบ้านนายคำนึ่ง รัตนชู – บ้านนายยุ่น) หมู่ ๖ บ้านห้วยหมากเหลี่ยม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (บ้านห้วยจะนุ) หมู่ ๗บ้านสวนซา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (บ้านห้วยจะนุ) หมู่ ๗ บ้านสวนซา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๒๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๒๘๖,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (บ้านห้วยนกกก) หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ห้วยนกกก หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และรื้อพื้นคสล.เดิม ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๘ ลำดับที่



๕๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นข้างถนนหนองบัวคำ ตั้งแต่บ้านนางจันทร์ตา วิชัย ถึงบ้านนายทิพย์ กันทะวัง หมู่ ๕ บ้านลาน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เส้นข้างถนนหนองบัวคำ ตั้งแต่บ้านนางจันทร์ตา วิชัย ถึงบ้านนายทิพย์ กันทะวังหมู่ ๕ บ้านลาน ภายในรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชนการค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๓๕๔,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สันป่ายาง หมู่ ๖ บ้านห้วยนา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.สันป่ายาง หมู่ ๖ บ้านห้วยนา ภายในรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๕๕๖,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก หมู่ ๗ บ้านสวนชา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก หมู่ ๗ บ้านสวนชา ภายในรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๒๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า ชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ ภายในรางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๒ บ่อ และรางตะแกรงเหล็กกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๘๐ เมตร ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๔๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่ สากล จำนวน ๓๗๔,๐๐๐ บาท

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองบัว เพื่อ จ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ บ้านหนองบัว

จุดที่ ๑ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

จุดที่ ๒ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

จุดที่ ๓ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร

จุดที่ ๔ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมทางเชื่อม ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร



ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๒ - ๑๓ ลำดับที่ ๒๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล จำนวน ๕๒๗,๐๐๐ บาท

โครงการขยายผิวจราจรทางขึ้นวัดพระธาตุฯ หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายผิวจราจรทางขึ้นวัดพระธาตุฯ หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย ขยายไหล่ทางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างตั้งแต่ ๑.๔๐ - ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๘๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้ง GUARD RAIL พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๒๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๕.๑๐ เมตร ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒๒.๒๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุม มุงด้วยแผ่นเหล็กกริดลอน และวางท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒” ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๘๐๕ เมตร ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๕๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อท่อประปาหมู่บ้าน (บ้านห้วยหมากเหลี่ยม) หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย โครงการจัดซื้อท่อประปาหมู่บ้าน (ห้วยหมากเหลี่ยม) หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๓๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม ๑,๓๔๒,๗๗๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๕๓๑,๔๘๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๕๓๑,๔๘๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๔๙๕,๔๘๐ บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน ๓ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๗๖๑,๒๙๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๔๑,๒๙๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗



๓) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ,กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน ๔๑,๒๙๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๕๓๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ประกอบด้วย

(๑) เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ มูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเวียงฝาง

(๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา



รายจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม ๕๓๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิ่น การส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและอื่นๆ ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๑ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น



พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๙๙ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลม่อนปิน ตามโครงการวันสตรีสากล จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๓ ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น รวม ๙๔๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๖ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๗๙๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๗๙๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๗ ลำดับ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปินตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลม่อนปิน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๒๐๗ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ



โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดย วัดสุนทรवास เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดสุนทรवास เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๔๙ ลำดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดย วัดบ้านลาน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดบ้านลาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดย วัดประทุมมาวาส เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดประทุมมาวาส เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดย วัดม่วงชุม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น เสนอโดยวัดม่วงชุม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้า ๕๒ ลำดับที่ ๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจัดทำวารสาร รวมทั้งค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐



๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๑ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู้สากล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๒ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู้สากล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม ๖๒๘,๒๔๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๔๑๓,๗๖๐ บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๔๑๓,๗๖๐ บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๒๓๓,๗๖๐ บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๒๑๔,๔๘๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๔๔,๔๘๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗



๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

๓) หนังสือสำนักงาน กจ.กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔) หนังสือสำนักงาน กจ.กท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จำนวน ๓๔,๔๘๐ บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเภท และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ ค่าเล่าเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๔ ลำดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลม่อนปิน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพฯ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๐ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่อนปิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน และกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลม่อนปิน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๐ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การส่งเสริมการเกษตร



การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ รวม ๕๐,๐๐๐บาท

วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ที่มีลักษณะวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๕๕ ลำดับที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน" เช่น จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ลวดผูกเหล็ก ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๐๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน" เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๑๔๗๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๒๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สอ.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๓ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม ๑๘,๐๐๒,๖๐๕ บาท

งบกลาง รวม ๑๘,๐๐๒,๖๐๕ บาท

งบกลาง รวม ๑๘,๐๐๒,๖๐๕ บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในอัตราร้อยละห้า เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๓๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๒๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๖๒ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก การจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๓๐.(ผ)/ว๒๖๒๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

๔) ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๓ ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๖ ลำดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๑๒,๗๔๔,๐๐๐ บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ



๕) ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๓ ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๖ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เบี่ยงชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี่ยงชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ครบทั้ง ๑๒ เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗

๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

๕) ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๓ ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๖ ลำดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ บาท

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วัตภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เป็นส่วนรวมเท่านั้น หรือกรณี มีหนังสือ สั่งการ ให้เบิกจ่ายเงินประเภทนี้ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่องการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๒๑๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๗๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๔๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม

๖) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๕๒๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐



๗) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๖๘๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐

๘) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

๙) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๖๒ ลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๘๐๕,๖๔๕ บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่ล้อ เสาล้อมลูกรจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จำนวน ๒๐,๐๐๐บาท

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ตามจำนวนประชากรไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙,๕๒๕ คน สำหรับจ่าย เป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ตามหลักเกณฑ์การสมทบของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ต้องตั้งงบประมาณสมทบ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๙ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๕ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลม่อนปิน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลม่อนปิน สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลม่อนปิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๔๕ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้



๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว๑๒๑๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๖๒ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๔๑๙,๙๖๐ บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีเท่านี้ค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นี่คือรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ในร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอต่อทางสภา มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ก่อนที่จะมีการรับหลักการ เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ผมมีเรื่องที่จะเรียนสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าโครงการของหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ว่าขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อถนนทางขึ้นวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ไม่ทราบว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร ถ้าไม่ได้อยู่ในแผนจะใช้งบประมาณจากหน่วยงานไหน ขอคำชี้แจงด้วยนะคะ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบในประเด็นที่ได้มีการสอบถามเข้ามา ว่าโครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อส่งน้ำ คสล.ของหมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ทางขึ้นไปวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๔๐ เมตร- ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๕ ตารางเมตร และมีระบบวางท่อ คสล.ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙๐ ท่อ มีบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ ตามแบบที่กำหนด ในงบประมาณตัวนี้จะใช้งบประมาณอยู่ที่ ๗๒๐,๐๐๐ บาท จะใช้ในเงินเหลือจ่าย ที่จะเข้าในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเราได้มีการตรวจสอบในงบประมาณแล้ว ว่าได้มีเงินในก้อนนี้อยู่ โครงการนี้จึงไม่ได้อยู่ในแผนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ แต่จะเป็นการตั้งเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในห้วงของเดือนกันยายน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุพรไพโร

นายอาจหาญ จตุพรไพโร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ โครงการหลายๆโครงการจากเมื่อตอนเข้าที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เกริ่นไว้ โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายๆโครงการนั้นไม่ได้บรรจุในร่างข้อบัญญัติ อย่างที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงว่าเราจะใช้ในเงินเหลือจ่ายหรือเงินสะสม ผมเป็นห่วงว่าในงบประมาณตัวนี้ไม่ได้ระบุว่าจะเอามาจากงบประมาณส่วนไหน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ไปในโครงการของหมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง เข้าพื้นที่แปลงเกษตร โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จากที่ได้ไปสำรวจและประมาณการ หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน งบประมาณที่ใช้ ๔๔๐,๐๐๐ บาท มีได้ไปสำรวจมาแล้วแต่เราจะใช้เงินเหลือจ่ายในปลายปีงบประมาณในเดือนกันยายนนี้ เหมือนที่เราได้ทำมาในทุกปี ตอนนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้บรรจุลงในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จึงขอเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปรายเรียนเชิญคะ เรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ไปร่วมการประชุมมา ได้บอกว่าการตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีผู้เสนอว่าเอากรรมการแปรรูปที่ดินจำนวนกี่คน และจะต้องมีผู้รับรอง และจะต้องมีมติในสภาด้วยว่าจะต้องมีคณะกรรมการในการแปรรูปที่ดินจำนวนกี่คน ให้เสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ละคนและต้องมีการสรุปด้วย ว่าคนที่ ๑ นั้นจะต้องบอกชื่อ ต่อไปแล้วเสนอ คนที่ ๒ และสรุปในที่ประชุมว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ครบทั้ง ๓ คน ให้มีมติรับรองที่ละคน ตามที่คณะกรรมการที่ได้ตรวจรับการประเมินได้ให้การแนะนำมา

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปรายเรียนเชิญคะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตสอบถามในโครงการของ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเด่นชัย มีข้อสงสัยว่าในโครงการของปี ๒๕๖๓ ของบ้านเด่นชัย จะทำในเรื่องของระบบประปาอยู่แล้ว ที่ได้มีการเสนอในสภาคือระบบประปาทั้งเซพนำมาเชื่อมกับตัวเดิม แต่ ณ ปัจจุบันนี้ในปี ๒๕๖๔ จะเป็นโครงการระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๒ ชุด สำหรับประปาหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำบาดาลใต้ดินด้วยเครื่องสูบน้ำแบบจมน ขนาด ๒ แรงม้า และระบบสูบน้ำดีจากถังพักน้ำใส ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบจมน ขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ที่อยากจะสอบถามคือ ในตัวพลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะใช้แค่ระบบของประปาอย่างเดียวแล้วระบบส่องสว่างในโรงน้ำดื่ม จะสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ ขอสอบถามดูว่า เพราะว่าประโยชน์ที่ทางหมู่บ้านเด่นชัยต้องการที่จะได้รับ คือ

๑. ไฟฟ้าที่จะได้รับจากแสงอาทิตย์คือเอามาใช้กับระบบประปา

๒. ต้องการที่จะนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์นี้มาใช้ส่องสว่างบางส่วนภายในอาคาร เพราะว่าทาง

หมู่บ้านเด่นชัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ประหยัดในเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับภายในอาคารต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นแค่ไฟส่องสว่างบ้าง ในบางจุด สัก ๔-๕ จุด

ขอเรียนทางผู้อำนวยการกองช่างว่าจะมีแนวทางที่จะเป็นไปได้ไหมครับ และที่มีความสงสัยคือเครื่องสูบน้ำแบบจมน ถ้าระบบเดิมนั้นมีอยู่แล้ว จะต้องมีการซื้อใหม่เพื่อรองรับระบบโซล่าเซลล์หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณชัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน



กระผมนายภณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ในข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๓ ที่ได้ดูในแบบในเรื่องของไฟส่องสว่างจากโซล่าเซลล์ ที่จะขอมาใช้เป็นไฟส่องสว่างในบางส่วน ผมคิดว่าน่าที่จะได้ครับ เพราะว่าไม่ได้ใช้กำลังไฟที่สูงแค่แสงไฟสว่างเท่านั้น ส่วนในเรื่องของเครื่องสูบน้ำตัวใหม่นี้จะใช้ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง จะใช้สำหรับบ่อบาดาล จะมีเครื่องสำรองอยู่ ๑ ตัว ในปี ๒๕๖๓ นั้น ผมไม่ได้เข้าไปศึกษาดูที่มารับช่วงต่อครับ ที่ได้ดูในแปลนจะใช้ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง คิดว่าน่าที่จะใช้สำหรับถึงมากกว่า เพราะว่าความแรงนั้นต้องน้อยกว่าเครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาล เครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลที่คิดไว้นั้นต้องขนาด ๒ แรงม้าขึ้นไป ปริมาณน้ำจะได้เพียงพอครับ ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขอฝากทางผู้อำนวยการกองช่างให้ไปดูในโครงการของปี ๒๕๖๓ ของบ้านเด่นชัยให้ด้วยนะครับ เพราะว่าเท่าที่ได้รับฟังมานี้จะมีปัญหาอยู่ว่าทางหมู่บ้านจะต้องมีการแก้ไข เพื่อที่จะได้ดำเนินการควบคู่กันไปได้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข โครงการของปี ๒๕๖๔ ก็จะมาแล้ว ในปี ๒๕๖๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอฝากดำเนินการให้ด้วยนะครับ

นายภณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง อย่างที่ทราบ โครงการในปี ๒๕๖๓ โครงการนั้นจะเป็นถึงเก็บน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ ในบางส่วนจะไม่มีระบบจ่ายน้ำที่ได้รับทราบมา ในความต้องการระบบจ่ายน้ำของท้องถิ่นด้วย อีกอย่างในเรื่องของราคานี้จะเปลี่ยนแปลงด้วย เมื่อก่อนนั้นราคาสูงแต่เดี๋ยวนี้ราคามันลดลง เพราะว่าราคาน้ำมันลดลง อาจจะมีเพิ่มเข้าไปในรายละเอียดจะเหลือจากการทำถังเก็บน้ำ อาจจะมีเพิ่มเป็นท่อจ่ายให้ได้ เพราะว่างบประมาณนั้นได้ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหน่วยนั้นดูแล้วว่าได้ลดลงเยอะ คาดว่าลดลงเป็นแสนบาท แต่ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำในระบบของถังเก็บน้ำต้องใช้จ่ายจำนวน ๒ ตัว ขนาด ๑.๕ แรงม้าแต่ในเรื่องอื่นนั้นจะไม่มีในเรื่องของรายละเอียด ขอนำเรียนด้วยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า ณ ตอนนี้เรียนจะพูดคุยกันเฉพาะร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ใหม่นี้ไหมครับ แต่ในตัวโครงการที่ได้แนบมานั้น จะได้มีการที่จะสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะรวบเลยไหมครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ให้ท่านสมาชิกสภาสอบถามเลยและอภิปรายให้พอสมควร เพราะว่าถ้าจะแปรญัตตินั้นจะไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ เพียงแต่ขอลดได้ ถ้าตอนนี้ต้องการที่จะอภิปรายเกิดความสงสัยตรงไหนให้สอบถามได้ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ คือในร่างที่โครงการของหมู่บ้านในตัวเลขนั้นยังไม่มี จะมีในเรื่องของลายลักษณ์อักษร หมายความว่าในส่วนที่ส่งมาด้วยนั้น จะเป็นในเรื่องการประมาณการต่างๆ จะมีการสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งไหมครับ ว่าตอนนี้จะพูดคุยกันในเรื่องมติของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จก่อน เพราะว่าเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้จะเป็นเรื่องของโครงการเรื่องของตัวเอง จะให้สอบถามทีเดียวเลยไหมครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตเรียนไปทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ ให้ไปดูในแบบ พร.๔,พร.๕ ตามเอกสารที่ได้แนบท้ายไปนะครับ จะเป็นรายละเอียดในโครงการของแต่ละหมู่บ้านไปเลย ครับ ตัวที่ได้นำเสนอไปนั้นเป็นแค่ตัวของโครงการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และได้มีการแนบตัวของโครงการไปให้แล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ตามเอกสารที่แนบมาจะขอเปลี่ยนแปลงเรื่องของแผนที่ครับ ตามแผนที่ที่ให้มาที่ได้ให้ทางช่างเข้าไปสำรวจ จุดเริ่มต้นนั้นจะอยู่ที่ตรงหน้าวัดจากที่สิ้นสุดของหมู่ที่ ๓ ที่หน้าวัดไปจนถึงตรงสะพานหน้าบ้านของนายมีศักดิ์ ลังการัตน์ แต่ในภาพตรงแผนที่จะถึงตรงข้ามพระบรมฉายาลักษณ์ตรงสามแยกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เพราะว่าตามแผนที่แล้วให้แก้ไขตรงตามแผนที่ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้จะเริ่มจากที่วัดสุวรรณารามและสิ้นสุดที่ตรงสะพานหน้าบ้านของนายมีศักดิ์ ลังการัตน์ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในรอบแรกที่เราได้ไปวัดระยะทางนั้นจะจบที่ตรงสามแยกพระบรมฉายาลักษณ์โครงการนี้จะป็นก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด แผนที่นั้นถูกต้องแล้วครับ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการวางท่อ จะมีการนำเข้าสภาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะเป็นแผนที่ใหม่ไปจนถึงตรงสะพานหน้าบ้านนายมีศักดิ์ ลังการัตน์ ตามระยะทาง สามร้อยกว่าเมตร แผนที่และจุดเริ่มต้นนั้นถูกต้องแล้วแต่ได้ไปเอาแบบอันเก่าที่เป็นรางระบายน้ำแบบเปิด ซึ่งจะมีแผนที่ที่เราได้ไปสำรวจในครั้งที่ ๒ ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๕ ขอสอบถามในโครงการของ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในวันนั้นที่ได้เข้าไปทำการสำรวจ ได้คุยกันไว้ว่า ในความกว้างของรางระบายน้ำนั้นจะมีขนาด ๓๐ เซนติเมตร ขนาด ๓๐ เซนติเมตรบออกได้เลยว่ามันแคบไปครับ แต่ที่วันนั้นได้พูดคุยกันนั้น ๕๐ เซนติเมตร และอีกจุดหนึ่งที่ส่งมานี้มีขนาด ๖๐ เซนติเมตร แต่ที่มาตรางระบายน้ำนั้นเหลือแค่ ๓๐ เซนติเมตร จะเป็นไปได้หรือไม่ครับ อีกอย่างหนึ่งตรงบ่อพักน้ำที่ถนนเส้นข้างบนของหมู่บ้านนี้จะมีน้ำตรงข้างนั้นอยู่ วันนั้นทางช่างได้พูดอยู่ว่าตรงนี้ห้ามถม เพราะว่าจะมีน้ำที่ตรงตรงมาเข้าตรงบ่อพักตรงนี้ จะมีหรือไม่ และอีกอย่างหนึ่งตรงที่ถนนวางท่อให้ ๖๐ เซนติเมตรเกรงว่าในอนาคตในการระบายน้ำนั้นถ้ามีน้ำมากจะต้องมีการมาแก้ไขปัญหาก็ นี่ก็ตามแบบที่มีการแนบมาครับ ที่ผมได้สังเกตดู แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ตามร่างนี้ ผมก็ต้องได้ไปชี้แจงให้ชาวบ้านให้ทราบด้วยครับ ที่ขาดไม่ได้ก็คือบ่อพักน้ำตรงด้านล่างถนนนั้นจะมีทางเชื่อมไปยังบ่อพักอีกหนึ่งบ่อ แต่รองรับน้ำจากข้างถนนให้เข้าสู่บ่อพักครับ



ถ้าเราทำเป็นบ่อกักปิดหมดทางเส้นด้านล่างนั้นน้ำจะไม่เข้า น้ำก็จะไหลเข้าบ้านอีก โปรดให้การพิจารณาคุณรับ
ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในคำถามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำของหมู่ที่ ๑๕ บ้าน
หนองไผ่ วันนั้นมีท่านสมาชิกสภาและท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร่วมในการสำรวจ ในการไปหาจุดพิกัดนั้นจะ
เข้าไปที่หน้าบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านประพันธ์ อุดมเกษตรศิริ ในเรื่องของความกว้างนั้น ที่ทางท่านสมาชิกสภา
หมู่ที่ ๑๕ ได้สอบถาม ความกว้างในรางระบายน้ำนั้น ๓๐ เซนติเมตรและจะมีอยู่ ๒ ช่วง ของบ้านหนองไผ่ ช่วง
ที่ ๑ นั้นจะเป็นรางระบายน้ำอีกช่วงหนึ่งนั้นจะเป็นการวางท่อตามแบบ ซึ่งจะมีท่อขนาด ๖๐ เซนติเมตร
จำนวน ๓๒ ท่อ และมีบ่อกักน้ำจำนวน ๒ บ่อ ตามแบบที่กำหนด ที่ได้มีการสำรวจในวันนั้น แล้วในประเด็นที่
ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ ให้ความสงสัยคือในการทำการก่อสร้างนั้นในแบบจะไม่มีรางระบายน้ำอีกเส้น
เข้ามาเชื่อม แต่ที่ผลงานจริงนั้นจะมีรางระบายน้ำอีกเส้นหนึ่งเข้ามาเชื่อมต่อกันครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านวิระศักดิ์ สุกำ

นายวิระศักดิ์ สุกำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายวิระศักดิ์ สุกำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ ขอสอบถามเรื่องโครงการ
วางระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ของหมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม อยากถามว่าจุดเริ่มต้นของโครงการที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างนี้ จะก่อสร้างแบบใดขอในเนื้อหาของรายละเอียดด้วยครับ แล้วช่วงบางจุดนั้นจะต้องมีวาล์ว
น้ำในการไล่ลมด้วยนะครับ ที่ได้มีการปรึกษาหารือกันในวันนั้น ว่าท่อน้ำต้นนั้นจะต้องมีวาล์วในการไล่ลมด้วย
ครับ ขอในรายละเอียดด้วยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งตรงหน้าที่เราจะทำกล่องขึ้นมานั้นจะทำเป็นซีเมนต์หมด
ใช่หรือไม่ครับปากท่อจะเป็นตาข่ายขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในโครงการของหมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม นั้นให้ทาง
ผู้อำนวยการช่างได้ให้การชี้แจง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการช่าง

นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการช่าง ในโครงการของหมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม ที่ได้ไปสำรวจต้นน้ำ
ทางท่านสมาชิกสภานั้นได้ให้ผมออกแบบเป็นอาคารรับน้ำจะมีอยู่ในแบบแปลน เป็นโครงสร้าง คสล. อาคาร
รับน้ำ ตัวรูปแบบนั้นจะเป็นอาคารขึ้นมา และจะมีตะแกรงจะมีช่องรับขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร x ๑ เมตร ตรง
ตัวเชื่อมต่อท่อ พีวีซี นั้นจะมีวาล์ว เวลาในการรับน้ำ สามารถปิดในเวลาที่ไม่จ่ายน้ำ ส่วนท่อแอร์โดยจะมีการ
กำหนดในแบบอีกทีหนึ่ง ยังไม่รู้ว่าจะกำหนดในช่วงตรงไหนต้องดูกันอีกที ส่วนราคานั้นคงไม่ต่างกัน เพราะว่า
เราได้กำหนดในราคากลางแล้ว เพราะวาระดับขึ้นลงจะต้องไปดูในการดำเนินการก่อสร้าง แต่ว่าในเรื่องของ
ราคานั้นเพียงพออยู่แล้ว ในราคา ๗๐๐,๐๐๐ บาท เราจะทำราคากลางก่อนที่จะมีการประกาศ และให้ทาง



หมู่บ้านได้กำหนดเลยว่าตัววาล์วแอร์นั้นจะเอาไว้ตรงช่วงไหน ในเรื่องของอาคารรับน้ำนั้นจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมคางหมู หล่อขึ้นมาจะมีตาข่ายรอบเพื่อไม่ให้มีเศษอะไรเข้าไป

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง

นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ในแบบประมาณการนั้น เป็นบ้านห้วยหมากเหลี่ยมและในโครงการร่างข้อบัญญัติเป็นบ้านห้วยหมากเหลี่ยมขอให้ดำเนินการแก้ไขด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านอติป ภัทรบรรพต

นายอติป ภัทรบรรพต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอติป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕ ผมขอสอบถามอีกนิดหนึ่งครับ ที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้ออกเลยครับ ในท่อเส้นที่วางข้ามถนนนั้น ผมว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ไหวครับ ที่ได้คุยกันไว้คือ สร้างเป็นคอนกรีตตลอดมา แต่นี่เป็นการวางท่อผมเกรงว่าจะรับน้ำหนักไม่ไหว วันนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไปที่เขื่อน มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และทางช่างได้เข้าไปสำรวจดู อย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ในโครงการขยายไหล่ทางถนนเส้นที่จะไปวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ที่ผมได้โทรไปปรึกษาทางผู้อำนวยการกองช่าง และทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่า ที่บ่อพักน้ำในโครงการอื่นจะมีบ่อพักน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก แต่ที่นั่นมันไม่มีครับ ในแบบที่ได้เอาไปวันนั้น ผมเกรงว่าจะเป็นฝาปิดคอนกรีต ถ้าเป็นฝาปิดคอนกรีตนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะใส่บ่อพัก ทุกวันนี้ทาง หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ที่มีความต้องการคือมีน้ำขังตรงกลางของถนน คือมีการทำกำแพงสองฟากของถนนแล้วน้ำไม่สามารถไหลลงได้ ถึงว่ามีการขยายถนนไม่ทำรางระบายน้ำเพราะว่าเอาท่อวางข้างล่างแล้วทำบ่อพักน้ำพร้อมตะแกรงทั้ง ๑๙ บ่อ ในแบบที่ได้เอาไปวันนั้นมันไม่มี ไม่ทราบว่าจะเป็นตะแกรงเหล็ก หรือว่าจะเป็นฝาปิดคอนกรีต แต่ถ้าเป็นฝาปิดคอนกรีตน้ำจะไม่สามารถไหลลงในท่อได้ ขอความชัดเจนในส่วนนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในโครงการนี้จะต้องเป็นในเรื่องของตะแกรงเหล็ก เพราะจะต้องรับน้ำเพราะว่าน้ำจะต้องไหลลงไปบ่อทั้ง ๑๙ บ่อ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ในแบบที่ได้มีการส่งมา



ให้ยื่น ขอดึงหน่วยนครับในตัวแบบตัวหนังสือในตัวเล็กมากครับ บางท่านไม่ได้เอาแวนตามา ก็เลยอ่านยากครับ ถ้าโอกาสหน้าขอให้มีการขยายในตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นด้วยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมนึก จันทร์หอม

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อยากที่จะสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องของท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๙ (บ้านห้วยหมากเหลี่ยม) ที่ได้มาดูแลยังไม่ควบคุม ได้มีการต่อท่อตั้งแต่ที่ผ่านมา ที่เห็นงบประมาณของตำบลงบประมาณ ๕ ล้านบาท มีท่อและข้อต่อและน้ำยาประสานท่อ ๓ อย่าง ไม่รู้ว่าถ้ามี ๓ อย่างนี้ ในการต่อท่อระยะยาว ๗๐๐-๘๐๐ เมตร นั้น คงไม่ถึงครึ่ง จะต้องมีการท่อน้ำทิ้ง เป็นท่อน้ำทิ้งท่อหายใจในแต่ละช่วง ถ้าว่าได้ท่อ ๓ นิ้ว ๗๖๓ ท่อน ข้อต่อตรง ๓ นิ้ว และน้ำยาประสาน ถ้าเราต่อมาไม่มีท่อน้ำทิ้ง น้ำจะมาไม่แรงครับ มีแค่นี้ครับ ผมอยากจะให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้หาท่อน้ำหรือตัวระบายเพิ่มด้วยครับ เพื่อจะได้ควบคุม และไม่ต้องได้ไปหาซื้อและเก็บเงินจากชาวบ้านอีก ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ในรายละเอียดของโครงการในแต่ละหมู่บ้านให้ทุกท่านได้ไปดูในแบบ ปร.๔, ปร.๕ อีกครั้งหนึ่ง เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง

นางเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามในโครงการวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหวนา ที่ทางบ้านสันป่ายาง เราจะต้องเขียนว่าบ้านสันป่ายางใช่หรือไม่ค่ะ ในแบบประมาณการ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คือว่าในการลงในรายละเอียดเพื่อกันในเรื่องของข้อผิดพลาด เพื่อให้รู้ในการที่จะดำเนินการ เพื่อให้เห็นภาพ ถ้าจะลงว่าบ้านหวนานั้นมันจะกว้างมาก

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสศิริไพร

นายไพศาล จำรัสศิริไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพศาล จำรัสศิริไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑ ขอนำเรียนสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ว่าระยะความยาวนั้น ๓๐ เมตรและราวกันตานั้นจะมีระยะยาว ๓๐ เมตรเท่ากันไหมครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในส่วนของโครงการหมู่ที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินนั้น ระยะทางยาวเท่าไร ราวกันตาก็จะยาวเท่ากันครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านศรีนวล สมแสง

นายศรีนวล สมแสง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ อยากจะสอบถามโครงการของหมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕๑ ท่อ พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑ จำนวน ๓๒ บ่อ ที่บ่อพักนั้นจะมีตะแกรง และฝาปิดไหม้ครับ ต้องการที่จะทราบในส่วนนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๒ ได้เข้าไปดูอีกหน้าหนึ่งครับที่จะมีตะแกรง ตะแกรงที่พร้อมเปิดเพื่อที่จะนำน้ำเข้าในนา ขอให้ดูในรายละเอียดเพราะมันได้ควบคุมหมดแล้วครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ สำหรับโครงการของหมู่บ้านของหมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ความยาวอยู่ที่ ๒๒๐ เมตร แต่ตัวนี้ไม่มีบ่อพัก ขอนำเรียนปรึกษาว่าจะเป็นอะไรไหม ที่ในแบบนั้นไม่มีบ่อพักครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ในโครงการรางระบายน้ำของหมู่ที่ ๗ ที่ได้เข้าไปดูในพื้นที่แล้ว จะเป็นทางลงเขา ซึ่งความลาดชันนั้นน้ำสามารถไหลได้สะดวก ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบ่อพัก ถ้ามีบ่อพักนั้นจะเป็นการเพิ่มงบประมาณ บ่อพักนั้นจุดประสงค์ก็คือการดักขยะดักตะกอน ถ้ามีบ่อพักก็จะทำให้มีตะกอนค้างอยู่อย่างนั้น ซึ่งรางระบายน้ำในโครงการนี้ไม่จำเป็นก็ได้ เพราะเป็นทางลาดชัน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ คือว่าทางผมนั้นยังไม่ได้คำตอบว่าตะแกรงที่บ่อพักเป็นอย่างไรครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในโครงการนี้ของหมู่ที่ ๙ นั้นไม่ได้อยู่ในร่างข้อบัญญัติแต่จะ



อยู่ในงบส่วนอื่น ที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ว่าวางระบายน้ำของโครงการของทางนั้นไม่ควรที่จะมีฝापิดควรถือจะเป็นตะแกรง ถ้าเป็นฝापิด คสล. น้ำจะไม่สามารถผ่านได้ แต่ก็ยังมีคอนกรีตที่มีส่วนเว้าที่ไม่ใช่ปิดตายอยู่จะมีเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถที่จะให้รถวิ่งได้ ถ้าเป็นตะแกรงเหล็กโอกาสที่จะเกิดสนิมขึ้นเร็ว ในทางวิศวกรรมนั้นจะมีการพูดคุยกันอีกทีหนึ่ง ว่าถ้าเป็นคอนกรีตแบบที่น้ำสามารถไหลลงได้เพื่อให้ท่อระบายน้ำประสงค์ของท่านได้ว่าให้รถสามารถวิ่งได้ และน้ำสามารถที่จะไหลลงสู่อ่างได้สะดวก เพราะตรงนั้นจะมีโรงแก๊ซสูมอยู่ได้ ในต้องมีรถสับล้อย่านเข้าออกต้องออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักได้ด้วย จะดูให้อีกรอบหนึ่งครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับ จะเป็นแบบใดก็ได้ขอแค่ทำให้มันดีที่สุดในที่สุดครับ ที่น้ำสามารถจะไหลผ่านได้ดีและมีความแข็งแรงก็เพียงพอแล้วครับ ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ สำหรับโครงการของ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซึ่เหล็ก เป็นโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ป่าช้า ใช้งบประมาณล้านกว่าบาทรวมของทางหมู่ที่ ๒ ด้วย อยากขอเพิ่มเติมเรื่องของระบบไฟฟ้า คือมีการสร้างศาลาแล้วถ้าอากาศมันร้อนอยากจะได้ระบบไฟฟ้าในการเปิดพัดลมไว้ตามจุดต่างๆที่เสาของศาลา คือว่าในเรื่องของระบบไฟฟ้านั้นยังไม่ได้มีในโครงการมีแต่โครงสร้าง ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตครับ วันนั้นเราได้มีการสอบถามแล้วว่า คือว่าตัวนี้แบบออกมาแล้วตัวงบประมาณก็ออกมาแล้วไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมได้แล้วครับ ขอตั้งเป็นโครงการใหม่เข้ามาได้ไหมท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ เพราะว่าในโครงการนี้ไม่ได้ประมาณการในเรื่องของไฟฟ้าเลยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘ สำหรับโครงการของหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ที่ได้ไปสำรวจนั้นจะเป็นเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและถนนที่น้ำขังซึ่งได้เข้าในโครงการที่แล้วต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ได้เร่งรัดโครงการนี้ให้

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตนะครับ สำหรับโครงการของ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว จะมีโครงการที่เพิ่มเข้าเป็นโครงการใหม่ที่ใช้เงินเหลือจ่าย แล้วจะมีอยู่ ๒ โครงการ โครงการของหมู่ที่ ๘



นี่จะเป็นแอสฟัลติกคอนกรีตและอีกงานหนึ่งนั้นจะเป็นงานซ่อมแซมจะใช้ในเงินซ่อมแซมของปี ๒๕๖๓ นี้ นำเรียนให้ทางสภาได้รับทราบ ในการใช้เงินซ่อมแซมนั้น ๑. หมู่ที่ ๘ ตรงที่น้ำขัง ๒. แยกจะเข้าตรงโค้งแม่มาวที่จะเข้าบ้านหนองบัว ๓. ทางเข้าวัดม่อนปินตรงที่มีน้ำขัง แจ้งในที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นำเรียนในที่ประชุม ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจ้งไปแล้วว่างบประมาณนั้นจะมีหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว และหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ส่วนในหมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปินใต้นั้นงบประมาณน่าจะพออยู่ครับกับงบประมาณปี ๒๕๖๓

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านป่าอ้อ ติดตั้งถังพักน้ำใต้ดินขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร อยากจะสอบถามว่าเป็นถังค์ใช้ไหมครับ จะเป็นถังค์เดียว ๒๐,๐๐๐ ลิตร หรือว่าจะเป็นถังเป็นอันเก่าครับ พอดีได้ดูในแบบแล้วไม่ค่อยที่จะเข้าใจครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ส่วนในโครงการของ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าอ้อนั้น ที่ถามว่าจะเป็นถังแบบใด ถังพักน้ำใต้ดิน ขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร ถังน้ำใต้ดินนั้นก็คือในรูปนั้นจะเป็นถังสี่เหลี่ยม ในใต้ดินนั้นจะหมายถึงว่าส่วนหนึ่งนั้นจะอยู่ใต้ดิน ระดับของถังส่วนหนึ่งจะฝังลงในดิน ความสูงของถังจะอยู่ที่ ๒ เมตร จะโผล่พื้นดินอยู่ที่ประมาณ ๘๐ เซนติเมตร จะเป็นถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมจะมีงานคอนกรีตอยู่ใน ปร.๔,ปร.๕ ท้ายๆจะมีถังไฟเบอร์กลาส ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ชุดมีเพิ่มมาด้วยในประมาณการ แต่ไม่ได้มีการแสดงในแบบครับ

นายมณฑิธร สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ คือที่ผมได้ดูในแบบนั้น นึกว่าใน ๒๐,๐๐๐ ลิตรจะอยู่ในถังสี่เหลี่ยมเลยครับ

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

ไม่ใช่ครับ ในผังบริเวณจะแยกกันชัดเจน ตัวนี้จะเป็นถังไฟเบอร์กลาส ๔ ถังเรียงกัน ที่จะดำเนินการก่อสร้างจะเป็นถังค์คอนกรีต

นายมณฑิธร สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

ไม่ใช่ครับท่านผู้อำนวยการกองช่าง คือว่า ถังนี้เดิมจะเป็นประปาภูเขา แล้วอันนี้คือประปาเดิมที่มีอยู่ ๔ ถัง แล้วอันที่เล็กๆข้างบนที่เราจะทำการสร้างใหม่ เพราะว่ามันจะไม่มีถัง จะเป็นสี่เหลี่ยมคอนกรีตซีเมนต์ไปเลย

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในระบบประปาของหมู่ที่ ๔ บ้านป่าอ้อนี้ จะมีทั้งบ่อประปา



ที่ใหญ่ๆเป็นของประปาภูเขาเพื่อจะรองรับโครงการประปาภูเขา และจะมีถังของไฟเบอร์กลาสอีก จะมีถังที่ว่า ๒๐,๐๐๐ ลิตรอีกระบบนั้นจะเชื่อมต่อกัน ซึ่งปัญหาของทางบ้านหมู่ที่ ๔ บ้านป่าอีนัน ๑. น้ำนั้นไม่สะอาด ๒. น้ำต้นทางแรงแต่ปลายทางไม่แรงแล้วมันไปกลับระบบกัน คือเอาน้ำใส่ไว้ด้านล่างและเอาน้ำช้อนไว้ทางด้านบน เปิดออกมาบ้านหลังแรกนั้นจะโดนน้ำช้อน ก็เลยจะได้มาปรับระบบการวางระบบของประปา แก้ในเรื่องปัญหา น้ำไม่แรงและในเรื่องของตะกอน และได้มีการเสริมไปเพื่อรองรับในกรณีน้ำไม่เพียงพอ ถ้าเพิ่มมาอีกชุดจะเป็น สามชุดแล้วครับ

นายมณฑิร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

ทางผมกับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นได้เข้าใจตรงกันแล้ว จะมีอยู่ ๓ ชุด ๒ ชุดนั้นจะเป็นอันเก่า แต่ระบบที่ได้พูดคุยกับทางช่างที่ได้มาคุยงานว่าจะเอาให้เชื่อมกันหมดทั้งสามชุด

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว จะได้ขอมติ วันนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๒๕ คนจากสมาชิกสภาทั้งหมด ๒๖ คน ลาจำนวน ๑ คน เพราะฉะนั้นขอมติในที่ประชุมว่าจะรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยคะแนนเสียง

-	รับหลักการ	๒๕	เสียง
-	ไม่รับหลักการ	-	เสียง
-	งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปเข้าการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปคดี ให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอว่าจะเอาคณะกรรมการแปรรูปคดีครั้งนี้จำนวนกี่คน เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอค่ะ

นายศรีนวล สมแสง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปคดี จำนวน ๓ คน ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ขอผู้รับรองค่ะ มีท่านมณฑิร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ และท่านณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ เป็นผู้รับรอง มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรรูปคดีนอกจาก ๓ คน เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะเสนอคณะกรรมการแปรรูปคดีแล้ว ขอมติในที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปคดี จำนวน ๓ คน

-	เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-	งดออกเสียง	-	เสียง

จะใช้คณะกรรมการในการแปรรูปคดีในครั้งนี้ จำนวน ๓ คน ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๑ เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา

นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตอนนี้ได้ครบรอบการเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีครบทุกคนแล้ว ตอนนี้จะเป็นการเวียนเสนอชื่อคณะกรรมการคนใหม่เพื่อมาปฏิบัติ



หน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เพื่อว่าสมาชิกสภาทุกท่านนั้นได้ผ่านการเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินมาแล้ว ทุกคนต่างก็มีความรู้ความสามารถ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๑ เรียงเชิญคะ เรียงเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขอเสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๑ คือ ท่านสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ มีผู้รับรอง ๒ คน

๑. ท่านไพศาล จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑
๒. ท่านอาจหาญ จตุพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะมีผู้เสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๑ คือ ท่านสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ขอมติในสภา

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๑ คือ นายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

- | | | | |
|---|------------|----|-------|
| - | เห็นชอบ | ๒๕ | เสียง |
| - | ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| - | งดออกเสียง | - | เสียง |

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๒ เรียงเชิญคะ เรียงเชิญท่านศรีนวล สมแสง

นายศรีนวล สมแสง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๒ คือ ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ มีผู้รับรอง ๒ คน

๑. ท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘
๒. ท่านสี รัตนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะมีผู้เสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๒ คือ ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ขอมติในสภา

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๒ คือ นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

- | | | | |
|---|------------|----|-------|
| - | เห็นชอบ | ๒๕ | เสียง |
| - | ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| - | งดออกเสียง | - | เสียง |

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๓ เรียงเชิญคะ เรียงเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ



คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ คือ ท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ผู้รับรอง ๒ คน

๑. ท่านณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓
๒. ท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะมีผู้ที่เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ คือ ท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขอมติในสภา

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก เสนอให้มีคณะกรรมการแปรคนที่ ๓ คือ นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

-	เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-	งดออกเสียง	-	เสียง

สรุปแล้วมีคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ จำนวน ๓ ท่าน

๑. ท่านสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔
๒. ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑
๓. ท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ให้ทางเลขานุการสภาได้ทวนอีกครั้งหนึ่ง เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคะ

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คณะกรรมการแปรญัตติตามที่เห็นสมควรผ่านสภา ผู้ที่ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๑ คือ ท่านสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ได้เสนอ ท่านสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ มีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. ท่านไพศาล จำรัสศิริไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑
๒. ท่านอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก เสนอให้มีคณะกรรมการแปรคนที่ ๑ คือ นายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

-	เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-	งดออกเสียง	-	เสียง

ผู้ที่ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ ๒ คือ ศรีนวล สมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ได้เสนอ ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ มีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. ท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘
๒. ท่านสี รัตนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก เสนอให้มีคณะกรรมการแปรคนที่ ๒ คือ ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

-	เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-	งดออกเสียง	-	เสียง



ผู้ที่ได้เสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๓ คือ ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ได้เสนอ ท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ มีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือ

๑. ท่านณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓
๒. ท่านอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก เสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๓ คือ ท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

- | | | | |
|---|------------|----|-------|
| - | เห็นชอบ | ๒๕ | เสียง |
| - | ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| - | งดออกเสียง | - | เสียง |

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมนึก จันทร์หอม

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พอดีว่าผมได้มาดูในปฏิทินในเรื่องของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินในวันที่ ๘,๙,๑๐ ใช้เวลา ๓ วันครับ ส่วนในเรื่องของอาหารกลางวันขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในวันที่ ๘ ก็โมงถึงก็โมง วันที่ ๙ ก็โมงถึงก็โมงและวันที่ ๑๐ ก็โมงถึงก็โมง เรียนเชิญท่านสมนึก จันทร์หอม

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในวันที่ ๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. วันที่ ๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. วันละ ๘ ชั่วโมง รวม ๓ วัน ๒๔ ชั่วโมง สถานที่ ณ ห้องของสภาที่อาคารหลังเก่าณะครับ ส่วนในเรื่องของอาหารกลางวันขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต่อไปจะเป็นการกำหนดการประชุมในครั้งต่อไป คือ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้มาร่วมประชุมให้พร้อมเพรียงกันด้วย เรียนเชิญท่านบัวคำ อะกะเรื่อน

นางบัวคำ อะกะเรื่อน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางบัวคำ อะกะเรื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ดิฉันขอลาประชุมในวันนี้เลยนะค่ะ ว่าในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้ ต้องได้ไปโรงพยาบาลแพทย์ได้นัดตรวจก่อนเพื่อที่จะลออกดวงตา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะขอความกรุณาма ณ โอกาสนี้ด้วย ขอขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ที่ประชุมรับทราบที่ท่านบัวคำ อะกะเรื่อน ลาป่วยในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีเหตุผลที่จำเป็นในการลาในครั้งนี้ เพราะแพทย์ได้นัดค่ะ วันนี้จบเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ วันนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วในวาระที่ ๑ การรับหลักการ

วาระอื่นๆ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนำเรียน



ปรึกษาว่าในตัวของงบประมาณในการศึกษาดูงานที่ได้ระบุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งในตอนนี้อยู่ใกล้ที่จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว เรายังไม่ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะไปศึกษาดูงานกันที่ไหน ว่าตรงนี้จะเราจะไปไหนดีครับ เพราะในปีที่แล้วเราก็ได้ไปเกือบที่จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว มันได้กระชั้นชิดไป ในช่วงเดือนกันยายน เราจะต้องมาพิจารณาเรื่องโครงการที่มีเงินสิ้นเงินเหลือว่าจะขออนุญาตเรียนปรึกษาว่าเราจะไปศึกษาดูงานที่ไหน ขออนุญาตเรียนปรึกษาเพียงเท่านี้ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

งบประมาณในการศึกษาดูงานนั้นเราได้ตั้งงบประมาณไว้อยู่จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วมีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะในสถานที่ศึกษาดูงาน เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมนึก จันทร์หอม, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตเสริมทางท่านณัฐพล รินแก้วครับ อยากขอลาทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าเงินงบประมาณในการศึกษาดูงานของทางสภานั้นมีอยู่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าไม่เพียงพอเราสามารถขอโอนจากส่วนอื่นได้หรือไม่ครับ ขออนุญาตสอบถามครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น งบประมาณนั้นเราได้ตั้งไว้แล้ว และเราจะต้องเข้าไปดูรายจ่ายที่ได้หมดความจำเป็น แต่ต้องผ่านมติเห็นชอบของทางสภาแห่งนี้ด้วย และมีความเป็นห่วงเหมือนกันถ้าเรานำไปศึกษาดูงานที่ละเอียด ๆ เพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดที่เข้ามา และต้องมาดูในเรื่องของความเหมาะสม รวมทั้งในห้วงของเดือนสิงหาคม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผมจำได้ว่าในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะมีโครงการปลูกป่าที่บ้านป่าคา ที่ร่วมกับหน่วยงานของอำเภอกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรา เป็นโครงการปลูกป่ากินได้ จะเน้นในการซ่อมแซมอันเก่าและจะปลูกในแปลงใหม่ และจะมีในต้นยางนาจะเอาในเชื้อเห็ดหอมเข้าไปอยู่ตรงนั้น งบประมาณนั้นจะเป็นของทางอำเภอ กับของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ น่าที่จะติดในการกิจต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีที่จะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในเรื่องของงบประมาณเดี๋ยวมะจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูให้ว่าทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นต้องการที่จะใช้เท่าไร แต่ต้องไม่กระทบกับงบประมาณที่จะมาตั้งในโครงการของเดือนกันยายนนี้ด้วย ว่ามีเงินส่วนไหนที่ได้หมดความจำเป็นแล้ว

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ตอนนี้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้การชี้แจงต่อท่านสมาชิกสภาได้รับทราบแล้วว่า งบประมาณที่เราตั้งไว้แค่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเราจะไปไกลก็คงที่จะเป็นไปไม่ได้ ในการที่เราจะเพิ่มงบประมาณได้เป็นอำนาจของทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการทำงานร่วมกันด้วยดีนั้นเพราะงบประมาณทางสมาชิกสภาก็ได้ช่วยกันทำงานเพื่อองค์กรของเรานั้นมีมาก ขอฝากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเพิ่มงบประมาณอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่อาจจะไม่ถึงเราแค่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ เรื่องงบประมาณในการศึกษาดูงานนั้น ที่ทาง อสม. ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้วที่จังหวัดจันทบุรีจะใช้คนละ ๓,๖๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทนั้นน่าจะเพียงพอครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตทางท่านประธานสภา ถ้าเราได้กำหนดสถานที่ให้ชัดเจนด้วย เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการ อย่างน้อยโครงการพัฒนาคุณภาพของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินนี้ จะเป็นในเรื่องของการศึกษาดูงานอยู่แล้ว เพราะที่จะได้คำนวณในเรื่องของการจ้างเหมา ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พักและอื่นๆ ให้รวดเร็ว เกรงว่าอาจจะไม่ทัน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณถ้าเราตั้งไว้ประมาณการที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่เราต้องทราบว่าเราจะไปกี่คน เราต้องรู้จำนวนคนเพื่อที่จะมาคำนวณในตัว ของงบประมาณ และต้องดูด้วยว่าจะไปที่ไหน เรื่องของจำนวนคนนั้นสำคัญ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ที่แน่ๆนั้นทางสมาชิกสภา มี ๒๖ คน และพนักงานที่จะไปดูแลประมาณ ๑๐ คน เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ เท่าที่ได้ดูข้อมูลร่วมกับทางท่านมณฑิธร สมร ขออนุญาตเอยนามครับ ในรถบัสคันหนึ่งสามารถรับได้ จำนวน ๔๒ ท่าน ส่วนถ้าเราจะไปดูงานนั้นเอาจริง ๆ อยากให้ไปดูงานที่เราสามารถที่จะได้นำเอาความรู้มาใช้ในตำบลของเราได้ ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลเกิน เช่นในปีที่แล้วเราได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายและสามารถนำมาปรับปรุงกับตำบลของเราได้ ๑๐๐% และในการเดินทางขออย่าเดินทางไกลเกินไป เพราะว่าจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและใช้ระยะเวลา นานเกินไป ในการที่จะเข้าไปดูงานนั้นจะได้ไม่เต็มที่ครับ ก็เลยอยากที่จะเสนอที่ใกล้ๆ เช่น จังหวัดตาก เชื้อนภูมิพล เพราะว่าทางบ้านของเรานั้นก็มีเชื้อนบ้านลานอยู่ เราก็อาจที่จะทำได้เหมือนกับที่ทางแม่จันได้เข้าไปดูแล้วนำมาทำ ทางเราก็เหมือนกันเราก็มีเชื้อน ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ที่ทางท่านณัฐพล รินแก้ว ได้เสนอมาคือระยะทางใกล้ ๆ เรียนเชิญทางท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ ที่ได้ปรึกษาหลาย ๆ ท่าน ถ้าเราจะไปไกลนั้นในเรื่องของการทำงานก็เยอะ การเดินทางนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะอยู่ในช่วงของฤดูฝน และในการเดินทางมีความเสี่ยงและในเรื่องของโควิดด้วย คิดว่าถ้าเราไป จังหวัดตาก ไปดูเชื้อนภูมิพล เราจะได้นำมาปรับใช้และมาเสนอแนะให้กับทางตำบลของได้ด้วย เพราะว่าทางบ้านเรานั้นก็มีเชื้อนอยู่ด้วย ดูจากทางแบบนำเสนอ ๒ วัน ๑ คืน ระยะเวลา ๖๐๐ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงครึ่ง จะเป็นรถบัส ๒ ชั้น บรรจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด ๔๒ คนรวมทั้งไกด์และคนดูแลเราคิดว่าจำนวนคนของเราน่าจะอยู่ที่ ๔๐ คนเพื่อว่ามีสมาชิกสภา ผู้บริหารและพนักงาน ที่ว่าจะร่วมเดินทาง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตทางท่านประธานสภา ถ้าตรงนี้จะต้องมีการ กำหนดในเรื่องของวันที่จะไปศึกษาดูงานด้วยเพราะว่าในปลายเดือนสิงหาคม ต้นเดือนกันยายนี้นี้ทาง เจ้าหน้าที่จะไปร่วมในการศึกษาดูงานนี้ไม่เกิน ๕ คน ที่จะไปเก็บในเรื่องของเอกสาร เพราะตอนนี้ต้อง ชะมัดเขม้นที่จะทำเรื่องนี้ เพื่อที่ทางท่านจะได้มั่นใจ ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไม่เกิน ๕ คนที่จะไปดูแล เพื่อที่จะหา ในเรื่องของเอกสาร สถานที่ เพื่อที่จะได้นำมาห้กลาง เพราะมันเป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีการปิดงบบุคูลใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญทางท่านมณเฑียร สมร

นายมณเฑียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ เาไม่มีประชุมว่าครึบคาค ว่าประมาณวันไหน ถ้าตกลงกันได้แล้ว ผมจะได้ติดต่อที่ได้จัดทริปมาให้นี้ เพื่อที่จะได้ติดต่อไปยังหน่วยราชการ ว่าเราต้องเข้าไปศึกษาดูงาน ต้องมีการระบุวันวันจะเป็นวันไหน เพราะว่าทางนั้นจะได้ติดต่อประสานงานกับจะ ที่จะไปดูงาน ที่เข้าดูงานนั้นก็คงจะเป็นที่เชื่อนภูมิพลครับ ดูระบบที่จะทำ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และทางเราจะต้องมีการเข้าไปดูงานในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่จะมึในเรื่องที่เกี่ยวข้องกิจการสภาของเรา จะได้ฝากทางเจ้าหน้าที่ไว้ว่า ในจังหวัดตากนี้ จะมี อปท. ไตที่ไต่ในเรื่องของรางวัลในระดับชาติ ที่เราจะเข้าไปศึกษาดูงานและทางด้านเชื่อนภูมิพลนั้นก็เป็นโปรแกรม ปกติของเรา แต่ต้องถูกบังคับให้ดูงาน ๒ แห่งด้วยขบวนการ ต้องมีการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สภา และดูงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาล เพราะว่าป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพ ต้องมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางสภา และดูงานในโครงการพระราชดำริ หรือธรรมาภิบาล ถ้าทางท่านสมาชิกสภา ได้ตกลงกันว่าจะเอาเชื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปติดต่อและให้กำหนดวันที่จะไปวันไหน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญทางท่านมณเฑียร สมร

นายมณเฑียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณเฑียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ คือว่าในตอนนี้องการที่จะ ขอความชัดเจนว่าจะไปจังหวัดตากหรือไม่ แต่ในเรื่องของสถานที่สามารถค้นได้อยู่แล้วว่ ก่อนที่จะเข้าไปยัง เชื่อนนั้น มี อปท.ไหนที่เราสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ และตอนขากลับจะได้แวะดูงานอีกรอบหนึ่ง ทางนั้น จะวางแผนและจัดการให้ แต่ตอนนี้สรุปว่าจะไปศึกษาดูงานที่ไหนและวันใด

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญทางท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตเสริมใน



ประเด็นเดียวกันกับทางท่านมณฑิเยร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ ขออนุญาต
เอ่ยนามครับ จะขอปรึกษากับทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่า จะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะไปศึกษาดูงานในจังหวัด
ตาก เชื้อนภูมิพล ถ้าเห็นด้วยเราจะไปดูในวันที่จะไป หรือว่ามีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นว่าจะไปที่ไหนดี
โดยที่การเดินทางนั้นไม่เหน็ดเหนื่อยเกินไป ถ้าพูดกันตรงๆนะครับว่าถ้าเดินทางไกลเกินนั้นมันเหนื่อยเปลี้ยมากครับ
และยังมีหน้าที่การงานที่บ้านที่ต้องรับผิดชอบอีกครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญทางท่านสวัสดิ์ สุทิน

นายสวัสดิ์ สุทิน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗ ในประเด็นเดียวกันครับ ที่เรา
จะไปถ้าเดินทางไกลนั้น มันเหนื่อยล้ามาก เหมือนที่ผ่านมาจะไม่ได้พักผ่อนเลยครับ การที่เราไปศึกษาดูงานใน
เรื่องที่พักนั้นอย่าให้มันไกลกันมากนัก ขอฝากไว้ด้วยครับ ในเรื่องของการทำงานที่เชื่อนภูมิพลนั้น ในการ
สัญจรไปมานั้นมันไม่เหนื่อย ๓๔

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ที่เชื่อนภูมิพล จังหวัดตากนั้น ผมก็เคยไปมาแล้วเหมือนกัน
ครับ และจะมีที่พักอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว ที่จะผ่านตัวจังหวัดและอำเภอ เราก็แวะศึกษาดูงานก่อน และตอนเที่ยงเรา
ก็พักรับประทานอาหารกลางวันแล้วเข้าสู่ที่พักเลย จะไม่ทำให้เหนื่อยเลยครับ ถ้าทำตามนั้นะครับ เพราะถ้าเข้าไป
ข้างในนั้นก็ไกลเหมือนกันครับ จะมีที่พักนั้นเยอะมาก ด้านแรกเราได้ผ่าน อปท. เราก็ขอแวะศึกษาดูงาน
ก่อน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญทางท่านมณฑิเยร สมร

นายมณฑิเยร สมร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายมณฑิเยร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตเสริมครับคือที่ผม
ได้ไกลที่ไว้ว่า เราออกเดินทางในตอนเช้าและหาที่ศึกษาดูงานสักที่หนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปยังเชื่อน จะไปถึง
เชื่อนนั้นก็ประมาณบ่ายโมง พร้อมเข้าที่พักมันจะไม่เหนื่อยล้าในการเดินทาง แล้ววันรุ่งขึ้นก็เข้าศึกษาดูงานที่
เชื่อนเลยครับ ก็จะเป็นที่ที่สองแล้ว ในโปรแกรมขากลับนั้นก็จะมีอุทยานพุทธบาทผาหนาม วัดพระธาตุลำปาง
หลวง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิรภัทร ศรีใจ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว
จิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในโครงการอบรมจริยธรรมในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตอนนี
กำลังทำเรื่องเพื่อเสนอท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงนำเรียนให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อรับทราบ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ณ วัดม่วงชุม เพราะทางวัดนั้นจะมีอาคาร
ใหญ่และในเวลานี้เป็นช่วงมาตรการของช่วงโควิด ต้องเว้นระยะห่าง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

**นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ อยากเรียนสอบถามในเรื่องของที่ได้ถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ครั้งที่แล้วครับ ในเรื่องของเสาไฟฟ้า ตกลงแล้วจะต้องทำเป็นหนังสือบันทึกให้คำยินยอม เพราะว่าผมได้เข้าไปถามเจ้าของที่นาแล้ว ทางเจ้าของที่นานั้นให้การตกลงแล้วครับ ในการทำบันทึกยินยอมไม่ต้องทำเป็นการอุทิสเพราะมันจะเกิดความยุ่งยาก ถ้าทำเป็นหนังสือยินยอมทางเจ้าของที่นานั้นจะเซ็นตีให้ แต่วันนั้นที่ได้พูดคุยกันได้พูดถึงการอุทิสที่ดิน ต้องไปที่ดินอีกมันเกิดความยุ่งยาก แคนิดเดียวครับแค่ ๑ ตารางฟุตเอง เสาไฟฟ้า ๒ ต้น ละถ้าในกรณีที่มีหนังสือยินยอมจะทำได้ไหมครับในกรณีของไฟฟ้า

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอเรียนเชิญท่านนิติกรได้ตอบข้อซักถามขอทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ ว่าการอุทิสกับการยินยอมนั้นต่างกันอย่างไร

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนิติกร

นายวสันต์ ศรีสนอง,นิติกรชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ในการยินยอมนี้ถ้าเราจะก่อสร้างดำเนินการนั้นสามารถที่กระทำได้ ที่ไม่ขัดต่อความสงบ ดังนั้นความยินยอมจะมีอยู่และตลอดไป ที่จนกว่าที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ประโยชน์ ก็ไม่ต่างกับการอุทิส เพราะว่าการอุทิสนั้นได้อุทิสไปทั้งหมดเลย แต่ที่ดินตรงนี้การยินยอม ตามหลักทั่วไปนั้นสามารถใช้ได้ เพราะว่าทางเจ้าของที่นั้นได้ให้การยินยอมแล้วครับ แต่ต้องมีการลงลายมือชื่อของเจ้าของที่และต้องมีเอกสารประกอบ เพราะการยินยอมตรงนี้ต้องไม่ขัดต่อความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น คือว่าทางท่านนิติกร การไฟฟ้านั้นเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ระหว่างเขาให้เป็นเรื่องของการอุทิส เพราะว่าในอนาคตภายหน้าลูกหลานของทางเจ้าของที่นานั้นจะไม่สามารถที่มาฟ้องร้องได้ แต่ถ้าเป็นการยินยอมเกิดในอนาคตภายหน้าทางลูกหลานของเจ้าของที่นานั้นต้องการที่จะเอาที่นั้นคืน จึงอยากให้เห็นความชัดเจนในเรื่องของการอุทิสและยินยอมว่าต่างกันอย่างไร เพราะว่าทางกรไฟฟ้าเกรงว่าการให้การยินยอมนั้น ในอนาคตภายหน้านั้นเกรงว่าเจ้าของที่นานั้นต้องการที่จะเอาคืน เช่นต้องการที่จะทำบ้านในที่ตรงนี้ให้ทางกรไฟฟ้าได้ย้ายเสาไฟออกจากพื้นที่นี้ เขาสามารถที่จะทำได้ไหมสำหรับเจ้าของที่นา

นายวสันต์ ศรีสนอง,นิติกรชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ อันนี้คือความเข้าใจแต่ในเรื่องของกฎหมายนั้นถ้าให้การยินยอมถ้าเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นก็ดีตัวอยู่แล้ว เพราะว่าได้ยินยอมให้ทำในที่ตรงนี้แล้ว ความยินยอมได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเราอาจจะไม่มีความพอใจจะไปทำการยกเลิก แต่ว่าการยินยอมได้เกิดขึ้นแล้วอันนี้คือหลักของทางกฎหมาย สำหรับการอุทิสนี้ ในบางหน่วยงานที่เขาว่าอุทิสไปทั้งหมด จริงๆแล้วการอุทิสเหมือนกับการมอบอำนาจอะไรต่างๆ แต่จะใช้กฎหมายละตัวกัน การยินยอมนั้นคือไม่มีการบุกรุกหรือสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงนั้นได้ แต่ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าการไฟฟ้าได้มองว่าถ้าเกิดในภายภาคหน้าอาจจะมียาหาต้องการ



ที่จะได้ที่ดินตรงนั้นคืนและผู้ให้การยินยอมได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่เราเป็นหน่วยงานของรัฐต้องออกหนังสือยินยอมว่าให้ใช้ที่ดินตรงนั้นเพื่อเป็นที่สาธารณะ

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เชิญทางผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายในกรณีย้ายเสาไฟฟ้าของส่วนบุคคล

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

นายณภนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตเสริมทางทำนินติกร จะเหมือนกับการยินยอมให้ก่อสร้างอาคารครับ ในที่ดินตรงนั้นยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ แต่จะมาเพิกถอนนั้นในวันข้างหน้าจะไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะว่าทางเราเป็นหน่วยงานราชการไม่สามารถที่จะถอนได้ ทางราชการสามารถที่จะฟ้องร้องได้

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตรงนี้ต้องทำเป็นหนังสือยินยอม แต่ว่าการไฟฟ้าจะยินยอมตามเราหรือไม่ ตอนนี้จะอยู่ที่การไฟฟ้าเพราะว่าเจ้าของที่นานั้นให้การยินยอมเรียบร้อยแล้ว ในหนังสือให้การยินยอมนั้นให้มาเอาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ทางนิตกร นิตกรจะเป็นผู้ออกหนังสือให้

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านอธิบดี ภัทรบรรพต

นายอธิป ภัทรบรรพต,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕ ขอฝากไปยังท่านผู้บริหารครับ ถนนทางไปบ้านห้วยนกกกเส้นหน้าเขื่อนนั้นถนนได้ชำรุดไปมาก ถ้ามีโครงการทางหลวงชนบทเข้ามาขอให้พิจารณาถนนเส้นนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนทางสภาว่าถนนทางไปบ้านห้วยนกกกนี้ให้งบประมาณแล้วนะครับ วันนั้นทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ได้นำทางไปชี้เป้าหมาย จะเป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพโร

นายอาจหาญ จตุรพรไพโร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตนำเรียนครับ ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนอยู่ ๓ ประเด็น คือ

๑. ในเรื่องของผลกระทบโควิด ซึ่งได้ดูแลในหลายๆหมู่บ้าน ในกลุ่มบอบบาง ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาครับ ดูแล้วในหลายๆ หมู่บ้านมีผู้ที่ได้ผลกระทบมาก ซึ่งดูแลแต่ละหมู่บ้านนั้นได้ไม่เท่ากัน อยากถามว่าในหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรงมาจากท้องถิ่นหรือว่ามาจากกรม เพราะว่าในหมู่บ้านของผมนั้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่แต่ไม่ได้ครบทุกรายครับ



๒. สิ่งแวดล้อมในเรื่องขยะที่มีผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ซึ่งผมเองได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในการประชุมคณะทำงาน คณะทำงานที่ประชุมได้ให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้งสองท้องถิ่นในสองพื้นที่คือ ทางแม่ฮ่องสอนและม่อนปิ่นได้รับผิดชอบของเขตพื้นที่ของตนเอง ผมขอเรียนถามว่าทางคณะผู้บริหารนั้นมีนโยบายในการจัดการอย่างไร เพราะว่าทางหมู่บ้านเองทั้งสองชุมชนนี้ได้มีการกำจัดขยะในครัวเรือน เพราะว่าในที่ประชุมในวันนั้นผมก็ได้สอบถามไปว่าตอนนี้เรามีการกำจัดขยะและมีการจัดเก็บค่าทำเนียมการกำจัดขยะเอง ครัวเรือนละ ๒๐ บาทต่อเดือนในวันอังคารสุดท้ายของเดือนนั้นๆ ตอนนี้ในอนาคตทางผู้ที่เก็บขยะบอกว่าจะไม่รับภาระตรงนี้แล้วครับ ผมจึงอยากจะสอบถามว่าทางผู้บริหารได้มีแนวนโยบายอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะในพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๔ เพราะว่าในพื้นที่เองได้มีการแจ้งว่าไม่ให้ทิ้งเพราะอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน
๓. ในเรื่องของหินคลุก ทางหมู่บ้านยังมีความต้องการอยู่ครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องของการจัดการโควิด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้นได้เป็นเพียงแค่บรูชไปรษณีย์ในการส่งต่อในรายชื่อกลุ่มผู้บอบบางคือผู้สูงอายุทั้งหมดทั้งผู้ป่วยผู้พิการ ประมาณ ๑,๗๐๐ คน ได้ส่งให้กับพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการเคาะตัวเลขและส่งมาให้ และในการพิจารณาแจกจ่ายนั้นจะในวันที่ ๑๐ กับ ๑๑ ในประเด็นนี้ที่ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ได้สอบถามว่าทำไมถึงไม่ควมคุมที่ส่งไปเราได้ส่งไปนั้น ๑,๗๐๐ คนและได้มาทั้งหมด ๕๐๐ กว่าราย ที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ สรุปแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือกระทรวงการคลัง และผมได้ถามไปว่าเอาระบบไหนมาตัดสินใจ ในตรงนี้ ถ้าใครที่ได้รับเงินเยียวยาจากส่วนอื่นจะไม่ได้เงินในส่วนนี้ ประเด็นแรกที่เราจะต้องได้กับไปถามยังผู้สูงอายุว่าได้ใช้สิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่ ในประเด็นที่สองได้ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร เผอิญว่าระบบข้อมูลนั้นได้ล้าไปแล้ว แต่ในข้อมูลกลางของกระทรวงการคลังนั้นไม่ได้ล้า ถ้าท่านได้รับเงินเยียวยาในมาตรการใดมาตรการหนึ่ง จะไม่ได้รับในรอบนี้ แต่ในวันที่ ๑๐, ๑๑ นี้ ผมจะได้พูดคุยกับผู้สูงอายุด้วยในประเด็นนี้ ในเรื่องนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นยังไม่สามารถที่จะล่วงรู้ข้อมูลเลยว่าทางกระทรวงการคลังจะส่งมามีใครที่จะได้รับเงินในส่วนนี้บ้าง เหมือนกับเงินของเด็กแรกเกิด บางทีทางลูกหลานได้นำชื่อของทางพ่อแม่ไปขึ้นทะเบียนแล้วไม่ได้บอกกล่าวให้ทราบ เพื่อที่จะได้เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท แต่เผอิญว่าข้อมูลนี้ได้ส่งไปแล้ว สิทธิ์ในตรงนี้อาจจะจบลง ในเรื่องที่สอง เรื่องของสิ่งแวดล้อม ทางบ่อขยะของทางเทศบาลเวียงฝางนั้นใกล้ที่จะเต็มแล้ว เหลือประมาณ ๒ เมตร และเราจะต้องกลับมาที่ชุมชน และต้องมาปรึกษาพูดคุยกัน เรื่องที่สาม เรื่องของหินคลุก ในต้นเดือนกันยายนนี้ไม่เกินสัปดาห์ที่ ๒ ที่เราขอทำเป็นรายการใหม่ว่าขอได้เท่าไรเราจะนำไปดำเนินการ ในเรื่องของข้อมูลนั้นได้ให้ทุกหมู่บ้านได้ส่งข้อมูลให้ทางกองช่าง เราจะได้ดำเนินการแจกจ่ายไปตามนั้น

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านอาจารย์ จตุพรไพร

นายอาจารย์ จตุพรไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจารย์ จตุพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ ในเรื่องของขยะ เพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของภาระค่าเชื้อเพลิง ค่าแรงในการจัดเก็บขยะนี้ เป็นภาระที่หนักมาก อยากจะถามว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราสามารถที่จะอุดหนุนให้กับทางหน่วยงานที่จัดเก็บขยะได้หรือไม่ เพราะว่าทางนั้นตั้งเบิกไม่ได้

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องปัญหาของขยะทางหมู่บ้านขอบด้งและนอแล ถ้าต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปเก็บขยะที่บ้านขอบด้งและบ้านนอแล ก็ต้องมีการเก็บค่าทำเนียมขยะเหมือนกับหมู่บ้านทางข้างล่าง และจะเอาเงินในส่วนนี้ไปดำเนินการจัดเก็บ แต่ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราไม่สามารถดำเนินการได้ ทุกวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้มีการเข้าไปเก็บค่าเก็บขยะที่หมู่บ้านขอบด้งนอแล ในเรื่องขยะให้ทางโครงการหลวงได้ดำเนินการในส่วนนั้นไป และให้ทางโครงการหลวงจะเป็นผู้เก็บค่าขยะในส่วนนั้น ไม่ใช่ว่าทางหมู่บ้านทางด้านล่างนั้นไม่เสียค่าเก็บขยะนะครับ คือมีการเสียค่าขยะเหมือนกันแต่เป็นการให้บริการ ทางด้านบนให้ทางด้านโครงการหลวงเป็นผู้ให้บริการ แต่ถ้าจะกลับมาเหมือนเดิมทางด้านบนต้องยอมที่จะเสียภาษีให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล และทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ต้องไปจ้างให้ทางโครงการหลวงจัดเก็บอีกที ซึ่งไม่ได้ต่างกันเลยครับ ในวันที่ ๑๑ เราจะไปพูดคุยกันในประเด็นนี้ว่าจะให้ทางโครงการหลวงหรือทางองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้จัดเก็บขยะในพื้นที่ด้านบน ว่าเราจะเอาแนวทางไหน ถ้าให้โครงการหลวงเป็นผู้จัดเก็บแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราไม่ต้องที่จะไปจัดเก็บภาษีแล้ว เดียวนี้ทางเทศบาลเวียงฝางได้ประสบกับปัญหาเรื่องขยะ ขยะเข้ามา ๑๐๐ ตัน ทั้ง ๑๐๐ ตัน ไม่มีการคัดแยกหรือนำไปแปรรูปทำให้ปริมาณของขยะนั้นเต็มเร็ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารและทางสภาต้องมาให้ความสนใจ ในปีหนึ่งเราต้องใช้จ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดขยะประมาณล้านกว่าบาท ตันหนึ่งประมาณ ๖๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ในการประชุมเพื่อที่จะหาทางออกกันเพื่อหาข้อมูลสรุป ในปริมาณขยะที่ทิ้งที่อยู่ในบ่อขยะนี้ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบมาก แล้วทางชุมชนบ้านหนองต๋มค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาระดับชาติ ในหลุมสุดท้ายที่ลึก ๒ เมตร จะเต็มแล้ว ปัญหาที่จะตามมาถ้าเอาสูงขึ้นมาอีก ๒ เมตร จะสูงกว่าระดับที่น้ำและน้ำบ่อชุมชนโดยรอบนั้นจะได้รับผลกระทบไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้ ว่าวิธีแก้ปัญหาคือทุกครั้งบ่อจะอยู่ข้างล่างแล้วเอาพลาสติกคลุมได้เพื่อไม่ให้น้ำซึมออกมา น้ำก็อยู่ข้างใต้ แต่ถ้ามันสูงเป็นตอยในเวลาฝนตกน้ำจะไหลสู่อยู่ข้างล่าง ก็คือบริเวณที่น้ำที่อยู่โดยรอบ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านดวงดาว เชื้อนแก้ว

นางดวงดาว เชื้อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางดวงดาว เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ ขออนุญาตเรียนสอบถามว่าโครงการบ่อหมักหมัปี ๒๕๖๓ ของหมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม เส้นที่จะไปโรงน้ำดื่มของบ้านม่วงชุมตอนนี้ได้เฉพาะซ่อมแซมถนนใช้ใหม่คะ ก่อ่งกาเบรียนนั้นยังไม่ได้หรือคะ แล้วทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดึงบ่อตัวไหนเข้ามา เพราะที่ได้ไปดูจะเป็นแบบว่าการซ่อมแซมถนนพร้อมก่อกองกาเบรียนที่ทางช่างได้เข้าไปดูและประมาณการ จะเป็นซ่อมแซมถนนพร้อมวางก่อกองกาเบรียน ตอนนี้ที่ทราบจะได้แค่ซ่อมแซมถนนแต่ก่อกองกาเบรียนนั้นยังไม่ได้ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเงินอุดหนุนผู้บอบบาง ที่ดูจากรายชื่อ บางคนนั้นได้รับเงินอุดหนุนจากที่อื่นมาแล้ว จะมีการคืนเงินในส่วนนี้ไหมคะ ถ้าเกิดว่าได้จ่ายเงินให้เขาไปแล้ว ถ้าคืนเงินนั้นจะทำให้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาคืน เพราะว่าได้ให้เขาไปแล้ว ๓,๐๐๐ บาทก่อนนะคะ ถ้าจะเอาของเขาคืน ขอบคุณคะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในกรณีนี้ขอเสริมขอทางท่าน



ดวงดาว เชื้อนแก้ว ขออนุญาตเอย่ยนาม ที่เคยเจอของตำบลอื่น จังหวัดอื่นที่ผมคุ้นเคย เพราะว่าเงินที่จ่ายมาแล้ว เคยได้เงินเยียวยาแต่ที่นี้รายชื่อได้ขึ้นมาอีก ที่จะได้รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท แต่พอเิญว่าคนๆนี้ เป็นคนชื่อตรงได้กลับมาถามว่าเงินนั้นได้แล้ว แต่ยังมีรายชื่อขึ้นมาอีกแล้วทางเขานั้นไม่กล้าที่จะรับ แล้วพอเิญว่าคนที่ข้างเคียงที่เคยได้เงินเยียวยาได้มีการโอนเข้าบัญชี แล้วเหตุผลของคนบ้านนอกอย่างเราที่หาเช้ากินค่ำ รู้ว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วได้มีการกดเงินมาใช้ เพิญว่าหลังจากที่ได้รับเงินมาแล้ว ภายใน ๓ เดือนนี้จะมีการตรวจสอบแล้ว มีการตรวจสอบย้อนหลังว่าเงินเข้ามาผิดและเงินจำนวนนั้นได้กดมาใช้แล้ว และจะเอาที่ไหนไปคืน แล้วที่นี้มันยังไม่จบตรงนั้น โดนฟ้องร้องต้องติดคุกถ้าไม่มีเงินคืนให้ ได้ประเมินว่าวันละ ๑๕๐ บาท ต้องติดคุกตามเวลาที่ศาลฟ้อง จะเป็นการสร้างภาระของกับชาวบ้านที่ได้หาเช้ากินค่ำ ถ้าเจอในประเด็นนี้จะเป็นทุกขลาภ ได้แล้วก็จะได้ใจกัน ตอนได้แล้วมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของเราด้วย ถ้าเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มาแล้วเงินเข้ามาใจหนึ่งก็อยากจะเอา เพราะว่าเงินตั้ง ๓,๐๐๐ บาท ในกรณีนี้จะต้องมาการตั้งคำถามว่าจะเอาอย่างไร เพราะถ้าจะเอาเงินคืนนั้นชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำต้องมีปัญหาตามมาได้ จะทำให้ติดคุกแบบฟรีๆครับ เสียประวัติด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบเเลยนะครับกับคำถามเงินของกลุ่มบอบบางที่แรกนั้นว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะจ่ายให้วันนี้ด้วยซ้ำ ตอนนั้นมันอยู่ที่ตัวของเราแล้วว่าถ้าเราที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้ว ท่านคงได้รับการแจ้งสิทธิ์ในไลน์แล้ว และถ้ามีการไปเอามาอีก แล้วมีการไปตรวจเจอจะต้องมีการเรียกคืนถ้าไม่มีคืนก็จบต้องมีการฟ้องศาลติดคุกติดตะราง ตรงนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้นไม่ทราบเลยว่าทางชาวบ้านนั้นได้มีการไปใช้สิทธิ์เยียวยาอะไรบ้างแล้ว ในวันข้างหน้าถ้ามีการตรวจเจอ ทางรัฐบาลนั้นจะต้องเรียกเงินคืนถ้าคืนเงินได้ก็จบ แต่ถ้าไม่มีเงินคืนก็ต้องเป็นในเรื่องของคดีความกันไปตามนั้น

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยากที่จะให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไปทำความเข้าใจกับทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านก่อน ที่จะมีการแจกจ่าย เพราะว่าผมดูแล้วในแต่ละหมู่บ้านจะมีการซ้ำซ้อนกับเยอะมาก แต่ว่าถ้ามีการทำความเข้าใจเอารายชื่อไปให้ทางผู้ใหญ่บ้าน ให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายว่าใครที่ได้ให้มาเซ็นต์ว่าได้แล้ว ถ้ารับซ้ำซ้อนจะทำให้เกิดปัญหาแน่นอนก่อนที่จะจ่ายเงินในวันที่ ๑๐ นี้ต้องทำเรื่องนี้ให้มันเรียบร้อยก่อน ถ้าไม่เรียบร้อยปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน เพราะว่าถ้าจะเอาเงินคืนนั้นมันมีเกือบทุกหมู่บ้าน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่จริงนั้นผมก็ยอมรับว่าเรื่องนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าจะหาคำตอบอย่างไร เรื่องที่เกี่ยวกับเงินกลุ่มของผู้บอบบาง บางทีทางผู้สูงอายุบางคนอาจจะไม่รู้ แต่ว่าทางลูกหลานได้นำชื่อเข้าไปลงทะเบียน องค์การบริหารส่วนตำบลของเรานั้นได้ติดอยู่อีกเรื่องหนึ่งว่าเงินนั้นได้ผ่านเข้ามาผู้พิการจำนวนเงินนั้นี่แสนกว่าบาททางผู้สูงอายุนั้นล้านกว่าบาทไม่เกิน ๑๕ วัน ผู้ป่วยติดเชื่อทางองค์การ



บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต้องดำเนินการส่งต่อและรายงานผลการดำเนินงาน และมีหนี้เคสอย่างนี้ถ้าคนนี้ได้รับแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นของเราก็จะต้องได้คืนเงินไป เอาในแนวทางอย่างนี้นะครับถ้าผมกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานได้ออกไปแจกจ่ายเงินในส่วนนี้ให้กับทางผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจะได้ทราบโดยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ในประเด็นเดียวกันครับที่เสริมต่อไป ณ วันนี้เรามีรายชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้นำเรียนประกาศกับทางผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านได้มีการตรวจเช็คว่าคุณที่ได้แล้วว่าตรงนี้ถ้าได้รับการเข้าช้อนจะทำให้เกิดปัญหา ต้องพูดคุยในรายละเอียดและเหตุผลให้ทางนั้นได้เข้าใจ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้อยู่ในมือของเราทุกหมู่บ้าน ให้ไปประกาศตรงนั้นให้มันชัดเจน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ผมว่าในเรื่องการจ่ายเงินผู้บอบบาง เดี่ยวนี้ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปทางชาวบ้านนั้นได้ทราบแล้ว เข้ามาเตรียมตัวเต็มที่เตรียมพิกัดมาแน่ แต่ที่สำคัญมันไม่ได้ยากเลยครับ ในเรื่องนี้เวลาที่ทางเจ้าหน้าที่พนักงานที่ไปจ่ายเงินตัวนี้แค่มารวมกันและประชาสัมพันธ์ไปว่าถ้าได้รับเงินแล้ว ถ้าขึ้นที่จะตั้งต้นที่จะรับอีกรอบ ถ้ามีความผิดที่หลัง เราจะต้องบอกข้อมูลในตัวนี้ไป ถ้าทางเขาจะตั้งต้นที่จะรับ ให้รับผิดชอบเองในกรณีที่ได้คืนเงิน ถ้าว่าจะให้เรามาสกรีนให้มันค่อนข้างที่จะยากครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ผมอยากที่จะถามในเรื่องของโครงการปี ๒๕๖๓ ว่าในตอนนี้นี้แต่ละหมู่บ้านนั้นไปถึงไหนแล้วครับ ขอให้ไล่ทีละหมู่บ้านเลยนะครับ เพราะว่าจะได้รวมเลยครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

นายณนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง คือในตอนนี้นี้ที่ทางผมได้มารับเรื่องต่อ ได้ดูแล้วว่าโครงการในปี ๒๕๖๓ นั้นจะแยกไปหลายงานหลายประเภท จะเป็นถนน รางระบายน้ำ อาคาร บางหมู่บ้านนั้นมีพื้นที่ห่างไกล ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนได้วางแผนว่าจะทำในพื้นที่ด้านล่างนี้ก่อน ที่ห่างไกลที่เป็นตอยเดินทางยากนั้นถ้าเราเอาทางตอยออกนั้นจะทำให้เสียเวลาทำงาน มันต้องทำราคากลาง ราคากลางนั้นจะอยู่ได้เวลา ๑ เดือนถ้าเราทำไปจะทำให้เสียเวลาเปล่า ในพื้นที่ที่เราดำเนินการไม่ได้ อย่างเช่นหมู่บ้านขอบดงและบ้านนอแลนั้นจะขอคูก่อนครับ ช่วงนี้จะเอางานของถนนลงก่อน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง จะลงในพื้นที่ที่ราบก่อน พื้นที่ที่ไม่เป็นทางลาดชัน ส่วนในเรื่องของอาคารนั้นจะทยอยดำเนินการไป ทำราคากลาง ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุนครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านดวงดาว เชื้อนแก้ว

นางดวงดาว เชื้อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางดวงดาว เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ ขออนุญาตเรียนถามในเรื่องท่อเก่าตรงระหว่างรอยเชื่อมต่อของหมู่บ้านม่วงชุมกับหมู่บ้านสวนชา ที่มีอยู่ตรงนั้น ว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเอาคืนไหน ถ้าไม่เอาแล้วทางหมู่บ้านม่วงชุมจะไปทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป ต้องมีการทำเรื่องขอหรือไม่ จะมีอยู่ตรงนั้น ๔ ลูก ตรงทางที่จะขึ้นตอย และขอแก้ไขโครงการเมื่อครู่ค่ะที่ว่าเป็นกล่องกาเบรียนจริงๆแล้วเป็นท่อลอดเหลี่ยม ขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องของท่อลอดเหลี่ยมจะใช้ในเงินสะสมดำเนินการที่จะหยิบเข้ามาดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน โครงการนี้สัญญาขึ้นได้เดินแล้ว ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ส่วนท่อตรงนั้น ให้ทางหมู่บ้านได้ทำเรื่องเข้ามาเพื่อขอใช้ท่อตรงนั้น

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านบุญมา เรือนคำจันทร์

นายบุญมา เรือนคำจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ ขอฝากอีกโครงการหนึ่งนะครับ วัดคงคามิตรได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัด คือ วัดศีล ๕ ขอฝากทางผู้นำทุกหมู่บ้านช่วยกันในการเข้าร่วมโครงการ ที่วัดคงคามิตรในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ที่ได้เป็นตัวแทนของตำบล อำเภอ และของจังหวัดเชียงใหม่ ทางผู้ใหญ่บ้านในทุกหมู่บ้านนั้นคงจะทราบแล้วครับ ขอให้ท่านประธานสภาได้กล่าวเสริมด้วยครับในโครงการนี้ครับ ขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของเราได้ช่วยกันเพราะวัดคงคามิตรนั้นก็เป็นวัดในตำบลของเรา
เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง

นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการกองช่าง คือว่าถนนที่หน้าร้านก๊วยเตี๋ยบ้านหัวนา นั้นทางกรมทางหลวงจะดำเนินการอย่างไร ตรงทางโค้งหน้าร้านก๊วยเตี๋ย ที่มันต่างระดับมาก เกรงจะเกิดอันตรายได้

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ในวันนั้นได้เข้าไปดูแล้ว และได้มีการรับเรื่องไว้แล้วจะได้ประสานไปยังทางหลวงชนบท เพราะว่าช่วงนี้จะอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แต่มันจะมีบางจุดที่ไม่สามารถที่จะลงยางได้ เพราะว่าจะต้องมีการถมก่อนเพราะว่าระดับมันสูงถ้าเอาออกไปลงนั้นจะทำให้สิ้นเปลืองมากไม่คุ้มค่า



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นไหล่ทางของกรมทางหลวง วันนั้นทางเจ้าของร้านได้มายื่นเรื่องให้ทางนิติกรแล้ว ในกระบวนการเบื้องต้นที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าเราชุด หินก้อนเล็กแล้วเอาไปถมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไปก่อน

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๙ ผมขอเรียนสัก ๒-๓ เรื่องครับ

๑. ขอฝากไปทางท่านคณะผู้บริหารด้วยนะครับ ท่อรางระบายน้ำที่ข้างหน้าโรงเรียนถึงหน้าบ้านนายคำ จำแปง จะมีซอยอยู่นั้น ๑ ซอย พอตีว่ารางระบายน้ำนั้นจะมีหินลงมาจากเส้นซอยข้างโรงเรียนนั้น ฝากให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หาทางแก้ไขให้ด้วยนะครับ
๒. ในเรื่องของไฟกิ่งทางกรมทางหลวงได้มาทำตรงแยกขึ้นไปวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติถึงทางเชื่อม ของตำบลสันทราย พอตีว่ามันได้ออกครึ่งเดียวออกไปทางไปตำบลสันทรายแต่มาทางบ้านเวียงหวาย นี้ไฟกิ่งจะไม่ออก ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อทางหน่วยงานใดครับ
๓. เดียวนี้ปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำข้าง เกี่ยวกับปัญหาหยุ่งลาย ทางบ้านเวียงหวายก็มีผู้ที่ติดเชื้อ ไข้เลือดออกแล้วคนหนึ่งครับ ที่ซอยข้างบ้านต้นรุ่งและทาง อสม.ได้เข้าไปพ่นหมอกควันในรัศมี ๑๐๐ เมตร อยากว่าถ้าเป็นไปได้ต้องการที่จะให้พ่นทั่วทั้งหมู่บ้านได้ไหมครับ เพราะว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไข้เลือดออกแล้ว มีชาวบ้านถามว่าทำไมถึงพ่นเฉพาะบริเวณนั้นทำไมไม่พ่นเพื่อป้องกันทั้งหมู่บ้านไม่ ตึกว่าหรือ ชาวบ้านได้ฝากมาเพื่อปรึกษาทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ผมขอเสริมทางท่านเยาวเรศ ปัญจะเรื่องครับ เพราะว่าผมนั้นได้เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางนั้นเป็นประจำ รู้สึกตรงนั้นจะเป็นร่องน้ำใหม่ครับ ถ้าเรานำดินไปลงจะเป็นการขวางทางน้ำหรือไม่ครับ ไม่รู้ว่าน้ำนั้นจะไหลไปทางไหนครับ ผมเห็นแล้วครับว่า ทางบริเวณนั้นมันลึกมาแต่ถ้าเรานำดินไปลงเกรงว่าจะเป็นการขวางทางน้ำครับจะทำให้น้ำไหลเข้าบ้านจะเป็น การสร้างความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นไหมครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขอฝากทางท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องโครงการถ้ามีเงินเหลือพอที่จะเจียดไปได้ อย่างบ้านเด่นชัยเป็นโครงการทาง ระบายน้ำที่ก่อนจะถึงบ้านนายศราวดี วงค์น้อย ช่องว่างระหว่างนั้นประมาณ ๑๕ เมตร คือว่าในโครงการเดิม



น้ำมันไม่สิ้นสุดครับ และได้เคยปรึกษากับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ก็เลยจะอยากให้โครงการนี้ให้มันสิ้นสุดครับ และขอฝากเรื่องถนนเส้นบ้านกาดไปทะเลหน้าวัดเวียงหวายยังเหลืออีกนิดยังไม่สิ้นสุด อยากให้ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาในโครงการนี้ให้สิ้นสุดด้วยได้ไหมครับ และไหล่ทางที่เข้าบ้านกาดที่ได้ทำโครงการแล้วไม่ได้มีดินที่จะถมตรงไหล่ทางเลยครับ ได้มีการเก็บหินมาถมเอง แต่ตอนนี้ฝนตกน้ำได้ซัดพาไปหมดแล้วครับ และฝาท่อลอดเหลี่ยมที่สร้างเสร็จไปแล้วที่เคยได้ฝากทางท่านผู้อำนวยการกองช่างขอให้เป็นตะแกรงก็ได้ครับเอาปิดไว้เกรงว่าเด็กจะตกและขอถามอีกเรื่องหนึ่งครับว่าโครงการโอเวอร์เลย์จะเข้ามาเมื่อไหร่ครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ในเรื่องโครงการถนนบ้านเด่นชัย-บ้านป่าอ้อ ตอนนี้กำลังทำราคากลางอยู่ครับ ถ้าว่าขั้นตอนการทำราคากลางเสร็จก็จะมอบให้กองคลังได้ประกาศหาผู้รับจ้าง และฝาท่อลอดเหลี่ยมเห็นแล้วครับว่าเป็นฝาท่อปูนน้ำมันเปิดอยู่ จะทำให้พร้อมทั้งโครงการที่ทำโอเวอร์เลย์ครับอาจจะทำได้อยู่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกัน อยู่ในช่วงของโครงการพอดี เดียวผมจะบรรจุในแบบโครงการโอเวอร์เลย์เลยนะครับ ต้องการที่จะเป็นตะแกรงเหล็กนะครับ ส่วนในเรื่องของไหล่ทางบ้านกาดจะมอบหมายให้พนักงานได้ประสานเข้าไปครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปดูในเรื่องของรางระบายน้ำของ หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ว่าได้บรรจุอยู่ในแผนหรือไม่อันดับแรกจะต้องอยู่ในแผนครับ ในเรื่องของไฟกิ่งจะได้ให้ประสานไปยังกรมทางหลวงคิดว่าสายนั้นคงจะขาดอาจโดนน้ำซัดตอนฝนตกหนัก ส่วนในเรื่องของสถานการณ์ไข้เลือดออกผมขออนุญาตนะครับว่าเมื่อวานทางคุณหมอของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่นที่ได้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของทางหมู่ที่ ๙ ลงมานั้น ในเรื่องของสถานการณ์ไข้เลือดออกนี้ รัศมีจุดในการระบาดนั้น ๑๐๐ เมตร ยุงนั้นจะบินได้ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ในเรื่องของ อสม. นั้นทาง หมู่ที่ ๙ นั้นจะมีปัญหามากที่สุดคือว่าจะไม่มี อสม.ผู้ชาย ในการที่จะออกไปพ่นหมอกควันนั้นจะลำบาก ตอนนี้มันมีข้อตกลงคือว่า ทาง อสม. นั้นจะมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นและจะต้องมีการรายงานในการเฝ้าระวัง ๒ เรื่องด้วยกัน แล้วถ้ากรณีที่ได้มีการระบาดที่ไหน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้นจะสนับสนุนในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องพ่น และน้ำยา แล้วจะให้ทาง อสม. ในหมู่บ้านนั้นๆ ได้ดำเนินการเอง ส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะเป็นในภาพรวมที่จะดำเนินการ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านวิชัย ชัยวงศ์

นายวิชัย ชัยวงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิชัย ชัยวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒ ผมอยากที่สอบถามทางคณะผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการโอเวอร์เลย์ในซอยหลังวัด ยังมีโครงการได้บรรจุอยู่ในแผนหรือไม่ครับ เพราะว่ารู้สึกว่าจะได้เงียบหายไป และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหินคลุก คือว่าได้เคยส่งโครงการมาหลายครั้งแล้ว จะมีการให้ทำการสำรวจใหม่หรือว่าใช้ที่ได้สำรวจแล้วอันเดิม ขอสอบถามทางคณะผู้บริหารด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง



นายณณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ในโครงการโอเวอร์เลย์นั้นที่มีข้อมูลแล้วครับ กำลังดำเนินการในเรื่องของราคากลาง ส่วนหินคลุกนั้นขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นผู้ชี้แจงครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องของหินคลุกนั้น เหมือนกับที่ผมได้เคยแจ้งทุกครั้งว่า ตั้งแต่ทางช่างชุดที่แล้วที่ว่ามีมีการรวบรวมข้อมูล ถ้าท่านมีแล้วขอให้มาเป็นภาพรวมที่ผมมาให้ควบคุมทุกพื้นที่ รวมทั้งทางพื้นที่ทางบดคอยด้วยให้รวบรวมกันมา ที่ถนนยังไม่เข้าถึงที่ได้เป็นหลุมเป็นบ่อจะได้มีการกระจายไปทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ในแผนงานที่เราได้ตั้งไว้แล้ว ส่วนในเรื่องของถนนโอเวอร์เลย์ถ้าเป็นงานที่ได้ตกลงกันได้ได้สรุหาผู้รับจ้างหมดแล้ว ไม่ว่าจะบ้านม่อนปิ่นใต้ ม่อนปิ่นเหนือ แม่มาวชี้เหล็ก บ้านเด่นชัย ที่เป็นถนนโอเวอร์เลย์ที่ได้จ่ายขาดเงินสะสม ที่เป็นงานตกลงกันได้เรียกมาทำสัญญาหมดแล้ว คงค้างงานที่ต้องประกาศ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนซา นั้นจะเป็น บริษัทสหศิลา ของหมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้จะเป็นบริษัทขนุนแดงและหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่จะเป็นบริษัทขนุนแดง เสร็จแล้วจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้จะไม่มีโครงการไหนที่ได้คงค้างอีกแล้วนะครับ เพราะว่าได้ดำเนินการหมดแล้วที่ได้กั้นงบประมาณเพื่อใช้ในเงินสะสม ต่อไปนั้นจะตะในงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเราจะต้องขอเงินเพื่อทำโครงการ กรณีที่ก่อกั้นผูกพัน คงค้างอาคารที่มาปนกิจสถานบ้านม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓ ขอถามทางผู้อำนวยการกองช่างว่าในเรื่องแบบของโครงการก่อสร้างอาคารมาปนกิจสถานบ้านม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓ นั้นได้มีการส่งแบบมาแล้วหรือยัง

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

นายณณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบนะครับ ในเรื่องแบบของโครงการก่อสร้างอาคารมาปนกิจสถานบ้านม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓ นั้น ได้ประสานไปยังผู้ออกแบบอยู่ครับ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

โครงการที่จะประกาศ ณ เวลานี้ ที่ได้คู่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะมี โครงการของหมู่ที่ ๕ บ้านลาน(หนองบัวคำ)กับถนนทางขึ้นบ้านห้วยหมากเหลี่ยมได้ลงเครื่องจักรแล้ว และโครงการที่จะประกาศต่อไปนั้นคือถนนเส้นเหมืองดินดอย งบประมาณเก้าแสนกว่าบาท ถนนเส้นหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวเชื่อมกับ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวชี้เหล็ก งบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทนั้นได้ดำเนินการ แล้วในโซนด้านบนในส่วนนั้นได้มีเจ้าภาพในการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วนะครับ จะแยกคงค้างแค่อาคารตัวเดียวที่รอการประกาศ ที่ไม่ใช่งานตกลงราคาอาคารขององค์เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ งานหัตถกรรมฝีมือ คงค้างแค่ตัวเดียวจะจบแล้วจะได้เข้าสู่โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมดเลย โครงการบางตัวจะต้องได้มีการขยับครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ

**นายอินทร บัวคำ สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕ ทางหมู่ที่ ๕ บ้านลานอยากที่จะขอฝากทางท่านคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของไฟกิ่งของถนนชนบท คือว่าทางหมู่ที่ ๕ บ้านลานนั้นได้มีการเปิดใช้แล้วแต่ว่าระยะการเปิดไฟออกนั้นมันน้อยกว่าไฟดับ มันออกแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดับไป บางคืนก็จะออกช่วงค่ำประมาณ ๑ ทุ่มไม่ถึงประมาณ ๒ ทุ่มจะดับแล้วครับ แล้วประมาณ ๔ ทุ่มจะออกอีกทีแล้วอีกครั้งชั่วโมงก็จะดับอีก จะออกอีกทีจะประมาณตี ๕ ชักชั่วโมงก็จะดับอีกแล้ว ขอฝากทางท่านคณะผู้บริหารให้ทำการประสานกับกรมทางหลวงชนบท วันนั้นได้โทรไปหาช่างทางหลวง เขาบอกว่าจะประสานไปทางวิศวกรผู้รับเหมา ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข อยากให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้การประสานด้วยว่าเป็นอย่างไร ทำแล้วขอให้ใช้ได้ และเรื่องที่สองเกี่ยวกับงบประมาณที่ผ่านมาในข้อบัญญัติของปีที่ผ่านมา ผมได้ดูแล้วในเรื่องของรถขยะเตี้ยวันี่รถขยะที่เราใช้ทุกวันนี้ ผมได้ถามคนขับรถ เขาได้บอกว่าถ้ามีงบประมาณก็อยากต้องการรถคันใหม่บ้าง เพราะว่ารถขยะคันนี้อายุในการใช้งานนั้น ก็นานมากแล้วเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว คือว่าต้องใช้งานหนัก บางวันนั้นได้วิ่งหลายเที่ยว ตัวหนักแรงอัดไฮโดรลิกดีไม่แรงเหมือนเดิมแล้ว เหมือนกับการใช้งานนั้นนานแล้วย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ขอฝากทางคณะผู้บริหารหรือทางสมาชิกสภาได้ให้การพิจารณาเรื่องนี้ที่ได้ฝากเข้าไว้ในสภา เหมือนกับว่าได้เป็นหน้าเป็นตาในการจัดเก็บความสกปรกภายในตำบลของเราให้ออกไปเพราะว่าทุกหมู่บ้านนั้นต้องได้รับการบริการอยู่แล้วครับ ซึ่งดูแล้วว่ามีคามจำเป็นอย่างยิ่ง เหมือนกับว่าเป็นสิ่งต้องใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตฝากทางท่านผู้อำนวยการกองช่าง พอดีพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซีเหล็กเชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ที่เทคอนกรีต เดียวนี้ก็เทไปแล้วประมาณสามร้อยกว่าเมตร ช่วงนี้ฝนได้ตกทางผู้รับเหมาได้หยุดทำงานอยู่ครับ ขอฝากว่าที่ทางโค้งขอให้มีการเสริมอีกนิดครับ เพราะว่ามันโค้งยากครับ เวลาถ้าฝนตกนั้นจะทำให้เกิดการเสียหายได้และขอให้ขยายออกอีกนิดที่โค้งนั้นมันอันตรายทางจะแคบได้แค่สองเมตรครึ่งครับ ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขออนุญาตเสริมทางท่านสมนึก คำเรือนครับ ในเรื่องของ อสม. ของทาง หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ถ้าหากคนพ่นหมอกควันได้จะเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปฉีดพ่นหมอกควันภายในหมู่บ้านครับ ขอขอบคุณครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ อยากเรียนสอบถามทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าความคืบหน้าในการขยายเขตไฟฟ้าถนนไปทางทุ่งนาทางทิศตะวันตกครับได้มีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ขออนุญาตเรียนสอบถามครับ ขอขอบคุณครับ



นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในโครงการการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ทางการเกษตรทางทิศตะวันตก ของหมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้ ที่วันนั้นได้มีการมาเพิ่มรายชื่อ ว่าได้มีการตั้งงบประมาณไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ว่าถ้ารายชื่อไม่ครบนั้นจะดำเนินการไม่ได้ ตอนนั้นได้มีการประสานไปยังการไฟฟ้าแล้วว่า จะอยู่ในขั้นตอนไหน ว่าโครงการไฟฟ้าเข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่งตอนนั้นมีรายชื่อแค่ ๒๐ ราย ยังไม่เพียงพอเลย ต้องมีการเพิ่มรายชื่ออีก ๔๐ รายให้เป็น ๖๐ ราย ที่ไม่ต้องได้จ่ายการสมทบ และในส่วนของเงินของอุดหนุนของกรม ได้มีการสรรหาผู้รับจ้างไว้ก่อน และในเรื่องของไฟกิ่งเหมือนกันที่กรมทางหลวงได้ติดตั้งให้ นั้นมีคนถามว่าทำไมไม่รีนไฟออกบ้างมันสว่างเกินไป ขอบอกว่าอย่าเพิ่งร้อนนะครับ ไฟกิ่งนี้ถ้ารีแล้วดับจะดับสนิทนะครับ ซึ่งได้ต่างจากของเรา ซึ่งว่าพอดีชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่า อยากที่จะย้ายมันสว่างเกินไป จะต้องได้มีการที่จะประสานกับกรมทางหลวงอีกทีหนึ่ง ไฟสีส้มนี้เจอมาเยอะครับ ติดเพื่อความสวยงาม และไม่ได้เป็นของเรา จึงดำเนินการแก้ไขอะไรได้ลำบาก ส่วนในเรื่องของรถขยะตอนนี้กำลังดำเนินการจัดซื้ออยู่ และอีกคันนั้นจะได้จากเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเอาไว้ทดแทนคันเดิมที่มีอยู่ และอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มองไม่ต่างจากทางท่านสมาชิกสภาเลยในเรื่องของรถตู้พยาบาล ที่จะใช้ในงบประมาณในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ราคานั้นประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเอาไปทดแทนคันเก่า ซึ่งคันเก่านั้นวันนั้นได้ส่งซ่อมบำรุงไป ๓๕,๐๐๐ บาท ต้องมีรถสำรองไว้ ถ้าไม่มีรถสำรองปัญหาที่จะตามมามาก คันใหม่นี้จะใช้ควบคู่กันกับรถคันเก่า และรถขยะก็เช่นกันเราอาจจะได้หลายคันอยู่

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านดวงดาว เชื้อนแก้ว

นางดวงดาว เชื้อนแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางดวงดาว เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ เมื่อครูนั่งทางท่านผู้อำนวยการกองช่างได้บอกว่าโครงการปี ๒๕๖๓ จะมีถนนทางอีกที่และจะมีรางระบายน้ำด้วยนะค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะเรียนสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญนักวิชาการคลัง

นางสาวอรพิน ดวงคำ, นักวิชาการคลัง ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงคำ นักวิชาการคลัง ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง วันนี้ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาว่าจะมีโครงการในพระราชดำริเกือบทุกปีที่เรา มีท่านสมาชิกสภาบอกว่าไม่เคยรับรู้ว่าได้เงินมานั้นเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ในปีนี้น่าจะจ่ายประมาณอาทิตย์หน้า ทั้งของ อสม. จำนวน ๗,๕๐๐ บาทและเงินในโครงการพระราชดำริ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอแจ้งให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้เพื่อรับทราบและเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งแล้วในที่ประชุม และในเรื่องของภาษีที่ได้มีจดหมายไปถึงชาวบ้าน ให้มีการตรวจสอบว่าข้อมูลกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งไปให้มันถูกต้องหรือไม่ ถ้าเกิดการผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องประการใดให้มีแจ้งได้ที่ทางกองคลังของเรา และจะให้ทางสมาชิกสภาจะได้ตอบคำถามแก่ทางชาวบ้านได้ว่าในการที่มีการแจ้งไปในครั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้ดูว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไปนั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะว่าทางกองคลังนั้นจะได้คำนวณในเรื่องของภาษีเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และตอนช่วงที่จะมีการเก็บเงินภาษีจะเป็นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ แต่ต้องทำความเข้าใจกับทางพี่น้องชาวบ้านก่อน เพราะว่าที่เก็บน้ำมันอยู่ในช่วงของโควิดให้ทางหน่วยงานของเราลดภาษีลง ๙๐%เราจะเก็บได้แค่ ๑๐% หมายถึงถ้าเรา



ประเมิน สมมุติว่าจะต้องจ่าย ๑๐๐ บาท ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะเก็บได้แค่ ๑๐ บาท แต่ในปีต่อไปนั้นอาจจะเป็น ๑๐๐ บาท เพราะในปีนี้ถูกบังคับว่าต้องลดภาษีลง ๕๐% ในช่วงที่มีสถานการณ์ของไวรัสโควิด แต่ในตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เรียกว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะได้รับการยกเว้น ๓ ปี ถ้าคนที่ได้รับการยกเว้น ในปีที่ ๔ นั้นต้องได้จ่ายแต่จะมีเรทในการคำนวณ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะให้การแจ้งไปอีกทีว่าจะต้องเสียเท่าไร จะแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะเริ่มการจัดเก็บแล้วค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะเรียนสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุพรไพร

นายอาจหาญ จตุพรไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ เกี่ยวกับเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มาเสนอครับ ในพื้นที่ของผมนั้นยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้มีเอกสิทธิ์จะต้องมีการมาเสียภาษีหรือไม่ครับ เพราะว่าผมได้ดูแลในการรังวัดของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรากับการรังวัดของทางโครงการหลวงนั้นจะตรงกันหรือไม่ครับ ที่ทางโครงการหลวงได้มารังวัดครั้งหนึ่งแล้วและทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้ามารังวัดอีกรอบ การรังวัดนั้นจะตรงกันหรือไม่ครับ ผมไม่แน่ใจ และในเรื่องของการคุ้มครองถ้าว่าได้เสียภาษีแล้วจะมีการคุ้มครองหรือไม่ครับ อย่างเช่นกรณีของรีสอร์ทเมื่อก่อนนั้นเราได้เคยเสียภาษีแต่ว่าหลังจากนี้ทางรัฐนั้นไม่ใช้ช่วยให้การคุ้มครองทางชาวบ้านได้มีการถามมาครับ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกรุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกรุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตตอบคำถามทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ท่านอย่าได้สับสนนะครับในเรื่องของพื้นที่ข้างบน ที่ไม่สามารถที่จะเรียกเก็บภาษีที่ดินได้แต่ภาษีที่ทางท่านได้เสีย นั้น เป็นภาษีจากการประกอบธุรกิจ ท่านต้องมาการแยกเป็นประเด็น แล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นไม่สามารถที่จะไปเรียกเก็บภาษีจากท่านได้ ที่จะเป็นที่ดินหรือว่าจะเป็นสวนสัมทางโซนบนนั้นไม่สามารถที่จะเก็บได้ ถ้าเก็บได้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะมีการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิ์และการขอรับเอกสารสิทธิ์ แต่ว่าได้มีแนวทางที่ทางฝ่ายปกครองที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมกับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องของที่ดินและเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินนั้น ผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องทางบ้านขอตั้งและนอแลได้ส่งเข้ามารวมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือยัง ที่จะเป็นข้อมูลรวมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในตำบลม่อนปิ่นถ้าผมจำไม่ผิดจะมีเท่านี้ จำนวน ๖,๐๐๐ กว่าไร่ ในทุกแบบทุกประเภทให้ไปเอาเอกสารที่ผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อได้รวบรวมส่ง ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดินเปลี่ยนมือ,ที่ดินจับจอง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้นกำลังจะเพิ่มเติมแผนในเรื่องของปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของตำบลม่อนปิ่น ที่เราต้องรวบรวมส่ง โดยเฉพาะพื้นที่ทาง เวียงหวาย หัวนา ม่วงชุม บ้านลาน ห้วยนกอก ขอบดง นอแล สวนซา ป่าคา ทุกพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีเอกสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้รีบดำเนินการ ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมีการเรียกเก็บในเรื่องของการเสียภาษีสักอย่าง ถ้ามาสำรวจกันจริงๆมีสวนสัมเป็นร้อยไร่ถ้าเสียภาษีให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปีหนึ่งประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ บาท และมูลค่าของที่ดิน ๑๐๐ กว่าไร่ที่ได้ทรัพย์สินที่เป็นเอกสารสิทธิ์ ที่ทางอุทยานและป่าไม้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มันตีขนาดไหน ไม่ได้เสียอะไรสักอย่าง แต่ในเรื่องของข้อมูลนี้ต้องไปรวบรวมที่ผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ ๑๑ ประเภทที่ไม่มีในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลและจะได้รวบรวมส่งให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

อย่างที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้กล่าว ให้มีการรวบรวมส่งด้วยนะค่ะ ให้ท่านได้พยายามรวบรวมเอกสาร ในเรื่องของแบบฟอร์มนั้นจะอยู่ที่ทางผู้ใหญ่บ้าน อย่าข้อมูลกับทางนายกองค์การบริหารส่วน



ตำบลได้นำเรียนทางท่านสมาชิกสภา ทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการประกาศแล้วนะค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะค่ะ

นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ในชุดแรกนั้นได้มีการส่งมาแล้วจะมีที่มีการตกลงอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ และขอเพิ่มอีกนิดหนึ่ง พี่น้องชาวบ้านทางโซนล่างที่มีพื้นที่อยู่ทางโซนบนที่ยังไม่มีในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ ในตอนนี้ปัญหาที่เราได้เจออยู่คือ คนในพื้นที่ข้างล่างได้ไปประกอบการทำกินบนพื้นที่ทางด้านบน ที่มีการประชุมกันผู้ใหญ่บ้านล่าสุดนั้น ว่าให้ไปขึ้นทะเบียนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ไม่เอาพื้นที่เพราะว่าเราจะได้รวบรวมส่ง แล้วที่ตกลงนั้นจะเป็นของชาวบ้านทางโซนล่างด้วย อาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารว่าในการแจ้งให้ทราบ ในเรื่องของปัญหาที่ดินที่ไม่มีในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ อย่างชาวบ้านทางบ้านแม่มาวนี้จะมีพื้นที่ทำกินทางด้านบนนั้นเยอะมาก เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในตรงนี้ และจะต้องมีการแยกประเภทให้ชัดเจนด้วย เพื่อว่าต้องการให้เป็นทุนทรัพย์ของเจ้าของที่ดินนั้นในวันข้างหน้าไม่ได้มีการที่จะเวนคืน เรานั้นโชคดีที่ได้มีท่าน ส.ส.ประสิทธิ์ วุฒินันชัย ที่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนตรงนี้อาจที่จะสำเร็จนั้นในรอบนี้จะเอาทั้งประเทศ คือมีทั้ง ส.ส.ทางฝ่ายรัฐบาลและทางฝ่ายค้านได้ร่วมกันทำงานเพื่อต้องการทำให้เกิดความถูกต้อง เช่นที่ทาง ๒ ตายายได้เข้าไปเก็บเห็ดแล้วต้องได้รับโทษติดคุกติดตาราง จะทำให้ถูกกระบวนการทั้งหมด ต่อไปก็จะไม่ทำแล้ว นี่เป็นสิทธิ์ของเราที่ควรจะต้องตื่นตัว ให้รวบรวมที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วทางผู้ใหญ่บ้านจะมีการรวบรวมมาที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รวบรวมเป็นภาพรวมในตำบล ส่วนข้อมูลต้นฉบับนั้นให้ท่านได้เก็บกลับคืนไป

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ต่อไปเราจะต้องนำเรียนให้ทางท่าน ส.ส. อีกที ทางอำเภอแม่ฮาดได้ในวันนี้นี้แล้ว ส่วนในตำบลของเรานั้นจะต้องถามอีกทีว่าจะมาเมื่อไหร่ มันเหมือนกับว่าการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน เราไม่มีเงินตอนอนาคตภายหน้าสามารถที่ใช้เป็นหลักประกันได้ อย่างว่าคนใดมีครุฑดำไม่สามารที่จะแบ่งแยกได้ เขาก็จะออกครุฑแดงให้ จะมีการปรับปรุงในช่วงของปีนี้ เพราะว่าทางรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลร่วมมือกันในงานนี้เพื่อจะทำให้มันสำเร็จ วันนั้นที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าได้มีการชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบ เพราะว่าทางสมาชิกสภาบางท่านอาจจะไม่ทราบในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ทราบในเรื่องนี้แล้ว เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพโร

นายอาจหาญ จตุรพรไพโร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ครวที่แล้วได้มีอุทยานได้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ครับ ในพื้นที่ที่อยู่บ้านม่วงชุมชนนั้นเขาได้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้ว แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทางอุทยานเขาจะเข้าร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการ

นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ขอให้ไปแจ้งเรื่องทางผู้ใหญ่บ้านแล้วทางผู้ใหญ่บ้านจะส่งเรื่องมาทางองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านไม่ต้องว่าจะต้องเสียในเรื่องของภาษี ให้ไปลงทะเบียนด้วยค่ะ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญนะค่ะ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบแล้ว ขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ไว้เพียงเท่านี้ และขอนัดการประชุมครั้งต่อไป สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ปิดประชุมเวลา

- ๑๘.๐๐ น.

(นายสุทธิพร สุภา)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบุญมา เรือนคำจันทร์) (นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๖

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุทธิพร สุภา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(นางอารีย์ สุริยะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน